



22 ตุลาคม 2558 หน้า 14

## ตั้งคณะกรรมการร่วมแก้ปัญหา-พัฒนายางพาราทั้งระบบให้ตรงจุด

เกษตรฯ ตั้งคณะกรรมการร่วมแก้ปัญหา-พัฒนายางพารา 7 คณะ พร้อมตัวแทนชาวสวนยางเข้าร่วมเป็น คณะทำงานขับเคลื่อน กยท. ขอเวลาแก้ปัญหาพาราที่สะสมเรื้อรังมานาน วอนทุกฝ่ายหันหน้าเข้าหากัน ช่วยแก้ปัญหาพาราทั้งระบบให้ตรงจุด

จากปัจจัยราคาน้ำมันปรับตัวลดลง เศรษฐกิจโลกชะลอตัว โดยเฉพาะจีนและสหรัฐอเมริกา ส่งผลถึงอุตสาหกรรมยานยนต์เซปตา บ่งชี้ถึงการใช้จ่ายที่ชะลอตัวลง ด้วยเหตุนี้ นโยบายของ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ) เร่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินหน้าแก้ไขปัญหาพารา โดย นายวีระศักดิ์ ขวัญเมือง ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ชี้แจงว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมเพื่อพัฒนายางพารา โดยต้องการให้ทุกภาคส่วน

ทั้งภาครัฐ เอกชน เกษตรกร และ กยท. ช่วยกันขับเคลื่อนการแก้ปัญหาและพัฒนายางพาราไปพร้อมกัน โดยได้ตั้งตัวแทนเกษตรกรให้เข้ามามีส่วนร่วมเพื่อบริหารจัดการ ระดม ความคิดเห็น ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการแก้ไขและพัฒนายางพาราทั้งระบบอย่างเจาะลึก

ทั้งนี้ ได้มีการตั้งคณะทำงานย่อย 7 คณะ ร่วมสนับสนุนการปฏิบัติงานภายใต้คณะกรรมการร่วมฯ ชำรงต้น แบ่งเป็น 1. คณะทำงานเพื่อการใช้จ่ายพาราในประเทศ เสนอแนวทางการแปรรูป การพัฒนา และการขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดการใช้พาราภายในประเทศ มีผู้แทนกรมวิชาการเกษตร เป็นประธาน 2.คณะทำงานพิจารณาพาราพารา เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาราคาพาราอย่างยั่งยืน ประเมิน และนำเสนอการแก้ไขปัญหาราคาพาราทั้งเฉพาะหน้า และระยะยาว มีผู้แทนสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธาน 3. คณะทำงานด้านต้นทุน และแนวทางการลดต้นทุนพารา จะศึกษา

วิเคราะห์ต้นทุนการผลิตพาราในระดับเกษตรกร เสนอแนวทางการลดต้นทุนการผลิตยาง และการลดความเสี่ยงภายใต้ระบบการผลิตพาราด้วยวิธีการ และแนวคิดแบบเศรษฐกิจพอเพียง มีผู้แทนสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธาน 4.คณะทำงานเพื่อการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมพารา มีหน้าที่จัดทำแผนการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมร่วมกับ กยท. ติดตามการดำเนินงานธุรกิจอุตสาหกรรมร่วม และนำเสนอเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการ มีผู้ว่า กยท. เป็นประธาน 5.คณะทำงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจพารา มีรองผู้ว่า กยท. เป็นประธาน คณะนี้จะจัดทำแผนการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจพารา ดำเนินการตามแผน และติดตามประเมินผล 6. คณะทำงานติดตามโครงการพัฒนายางพาราทั้งระบบ จะติดตามผลการดำเนินงานตามแนวทางการพัฒนายางพาราทั้งระบบ นำเสนอแนวทางเพื่อการพัฒนาพาราทั้งระบบอย่างต่อเนื่อง เสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา และอุปสรรคการดำเนินงาน มีผู้ว่า กยท.

เป็นประธาน และสุดท้ายคือ 7.คณะทำงานติดตามการทำสวนยางภายใต้ นโยบายการทวงคืนผืนป่า มีผู้อำนวยการสถาบันวิจัยยาง เป็นประธาน โดยคณะนี้จะรวบรวมความเห็นการดำเนินงานตามนโยบายทวงคืนผืนป่า ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการทำสวนยาง พร้อมข้อเสนอปัญหา และอุปสรรคการดำเนินงาน เสนอแนวทางที่เหมาะสม เพื่อนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนในระบบการจัดการร่วม ซึ่งทั้ง 7 คณะ ได้ประชุมนัดแรกแล้วที่ กยท. และจะมีการประชุมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเร่งแก้ปัญหาพาราทั้งระบบให้ถูกจุด

ผู้ว่า กยท. กล่าวย้ำว่า ทุกฝ่ายตระหนักถึงความเดือดร้อนเรื่องราคาพาราที่เกษตรกรกำลังเผชิญอยู่แต่การแก้ไขปัญหาพาราทั้งระบบที่สะสมเรื้อรังมานาน จำเป็นต้องใช้เวลามากขึ้นตอนและระเบียบต่างๆ ทุกฝ่ายควรหันหน้าเข้าหากัน เพื่อร่วมวิเคราะห์และหาวิธีแก้ปัญหาให้ตรงจุด ซึ่งเชื่อว่าปัญหาราคาพาราจะได้รับการคลี่คลายในอีกไม่นานนี้

22 ตุลาคม 2558 หน้า 1, 12

## บิกค์ตรขง เมตรกร แก้รคยขง

ประชุม กษย. ตัวแทนขวสวณ  
ยงพรว “นยกรฐมนตร” เผย  
พอใจการแก้ **♦ อ่านต่อหน้า 12**

### รคยขง □ ต่อจกหน้า 1

ปัญหาการคยขง ย้นไม่คยเรื่องชดเชย ซ้อันตรย  
กรทบข้อดกลด ดับบลิวทีโอ เน้นสร้งควม  
เข้มแข็งระชยขว ส่งเสริม การพัฒน รับเบอร์  
ซิดี จ.สงขล ด้น “พล.อ.ฉัตรชัย สวริกัลช”  
เผยเตรียม 6 มตรกร ร่วประชุมทุกภคสวณ  
เห็นผลภยในลัมปี

เมื่อเวล 09.00 น. วันที่ 21 ต.ค. ที่  
ทำเนียบรฐบถ พล.อ.ประยุทธ์ จันทรโอช  
นยกรฐมนตร และหัวหน้าคณะรักษควม  
สงบแห่งชติ (คสช.) กล่าวหลังประชุมคณะ  
กรรมกรนโยบยขงธรรมชติ (กษย.) คร้งที่  
8/2558 ว่า หวริกับผู้ประกอบการทั้งหมด ได้  
ข้อยุติร่วมกันว ต้องเน้นการพัฒนโครงสร้าง  
การผลิต และการจ่ยขงพรว ให้มีความ  
เข้มแข็งและยั่งยืน และการปรับต้นทุนการผลิต  
รวมถึงสั่งให้กรทรวคมกมและกรทรว  
หลวงพิจรณกกำหนดเส้นทางที่จะใช้ขงพรว  
สร้งถนน ย้นย้นจะส่งเสริมการใช้ขงใน  
ประเทศสมกขึ้น เพราะที่ผ่านมใช้แค่ร้อยละ  
10 เท่านั้น ขณะนี้มีหลายบริษัทรับซื้อขงเพื่อ  
แปรรูป มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ รวมถึง  
อุตสาหกรรมผลิตขงในประเทศ โดยส่งเสริม  
เรื่อง การพัฒนอุตสาหกรรมเมืองขงหรือรับ  
เบอร์ ซิดี จ.สงขล

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวต่อว ย้นย้น  
ว่การคุยกับตัวแทนเกษตรกรขวสวณขง  
เข้าใจกันดีทุกภคสวณ ไม่มีข้อขัดแย้งใด ๆ  
และจะไม่มีการพุดคุยกันอีก ส่วนเรื่องกรชด  
เชยรคยหรือส่วนต่างขงพรว ถือเป็นเรื่อง  
อันตรย เนื่องจากข้อดข้อดกลองค์กรกร  
ค้ำโลก หรือดับบลิวทีโอ แต่จะเน้นสร้งควม

เข้มแข็งให้เกษตรกรดูแลตัวเองได้ พร้อมสนับ  
สนุนให้ปลูกพืชชนิดอื่น เมื่อรคยล้นค้ำคก  
อย่างไรก็ตาม ขอให้เข้าใจวรัฐบาลแก้ปัญหา  
ทั้งระบบไม่ใช่แค่แก้เพียงปลักย่อย จึงขอให้  
เห็นใจการใช้งบประมาณของรัฐ รวมถึงหนี้สิน  
ที่รัฐบาลต้องรับภาระทั้งหมด ส่วนการระบาย  
ขงพรวที่อยู่ในสต็อกกำลังทำอยู่และต้องให้  
ได้รคยที่เหมาะสม

พล.อ.ฉัตรชัย สวริกัลช รว.เกษตร  
และสหกรณ์ กล่าวว โครงการส่งเสริมอาชีพ  
เสริม มีเกษตรกรขงพรว สนใจมกถึง 5 หมื่น  
รย จากเดิมตั้งเป้าไว้ 3 หมื่นรย จึงต้องขย  
เวล ไปถึงปลายปีนี้และเพิ่มวงเงินอีก 2 พันล้าน  
บาทจกเดิม 1 หมื่นล้านบาท ทั้งนี้ภคขมย  
หมายให้ค่นเป็นประธานการประชุมร่วกับทุก  
ฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อหามตรกรช่วยเหลือ  
เกษตรกรต่าง ๆ ภายใต้อห้ค่นที่กระทรวง  
เกษตรฯ และนำเข้าสู่ที่ประชุม กรม. ใน  
สัปดาห์ถัดไป ซึ่งจะช่วยเหลือได้อย่างแท้จริง  
และตรงความต้องการของเกษตรกร รวมทั้งไม่  
ผิดคติกตต่าง ๆ เชื่อวภายใน 2 สัปดาห์นี้จะ  
ดำเนินการเห็นผลเป็นรูปธรรม ส่วนสต็อก  
ขงพรวที่มีอยู่ ได้รยขงนยกรแล้ว ซึ่งก็มี  
เงื่อนงำ และพันธสัญญาที่จะขยให้กับบริษัท  
ต่าง ๆ อยู่แล้ว หากมตรกรตรงตามควม  
ต้องการของเกษตรกร สัปดาห์หน้าเชื่อว่า  
สถานการณ์ต่าง ๆ จะดีขึ้น ซึ่งเกษตรกรพอใจ  
มก และไม่เรียกร้องให้ชดเชยรคย 2.60 บาท  
ต่อกก. โดยมอบให้นยอานวย ปะดิเส ที่  
ปรีภษ รว.เกษตรฯ ไปพุดคุยกับกลุ่มเกษตรกร  
กรทุกกลุ่ม และเชิญมทุกภคสวณ ร่วมกันทำ  
งาน ไม่มีกรประท้วงอีกต่อไป ส่วน พ.ร.บ.ขง  
ที่มีข้อยุติ และจะเดินหน้ค่นในวันที่ 11 พ.ย.  
นี้ ซึ่งจะทำให้้องค์กรเกี่ยวกับขงขับเคล็ดอื่นต่อ  
ไปได้

นยอานวย ปะดิเส ที่ปรีภษ รว.  
เกษตรและสหกรณ์ กล่าวว มตรกรไม่อดจิด  
เงินเข้ากระเป๋เกษตรกร แต่จะใช้วิธีเสริมสร้ง  
ควมเข้มแข็งให้เกษตรกร ซึ่งการประชุมวันนี้  
เกษตรกรขอให้ช่วยเหลือโดยตรง โดยการขอ  
เป็นเงินโดยตรงเข้ากระเป๋ แต่ฝั่งรัฐบาลขย  
ให้ทำเป็นมตรกรที่ยั่งยืน ส่วนมตรกรช่วยเหลือ  
ปัจจุจการผลิต 2,500 บาทต่อไร่ ต้องหา  
วิธีกรวถ้าให้ไปแล้วเกษตรกรจะจัดสรรเงิน  
อย่างไร จึงถือเป็นมตรกรสร้งควมเข้มแข็ง

ให้เกษตรกร ส่วนเรื่องชดเชยส่วนต่างรคยค้ำ  
2 ฝ่ายพุดคุยตกลงกันเป็นที่พอใจจะไม่มีการ  
ดำเนินการในเรื่องดังกล่าว ทั้งนี้ รว.เกษตรฯ  
เตรียม 6 มตรกรในการดูแลในการช่วยเหลือ  
เกษตรกร อาทิ เรื่องตลาดเพื่อรองรับขงพรว  
มตรกรช่วยเหลือเกษตรกร และการจัดการ  
องค์กรที่เกี่ยวข้องกับขง

นยสุนทร รักรษรงค์ ผู้ประสานงานแนว  
ร่วกับขวสวณขง 14 จังหวัดภาคใต้ กล่าว  
ว ที่ประชุมมีการตกลงกันถึง นยกรฐมนตร  
และ รว.เกษตรฯ ชัดเจนวประเด็นเรื่อง  
เขี่ยขงส่วนต่าง อาจจัดบงค์กรกรค้ำโลก  
จึงมีมติวอะไรก็ได้ที่ไม่ก่อให้เกิดความหนักใจ  
ต่อรัฐบาล ที่ประชุมจึงได้เสนอไปว่า ต้องส่ง  
เสริมควมเข้มแข็ง และควมมั่นคง ให้  
เกษตรกรสวณขงในระยะขว เพราะกรที่จะ  
ทำให้ขงพรวปรับรคยขึ้นนั้นเป็นเรื่องขย  
จะนั้นต้องทำอะไรให้เกษตรกรอยู่อย่างยั่งยืน  
จึงคิดหลักการปลูกพืชร่วขง ทำกรเกษตร  
แบบผสมผสาน รวมถึงตระเบียบการปลูกขง  
จก 80 ต้นเหลือ 40 ต้นต่อไร่ เพื่อมีพื้นที่ปลูก  
พืชอื่นได้ เป็นการเพิ่มรยได้ให้เกษตรกร ขณะ  
เดียวกันมีการเสนอให้ภคขยใช้มตร 44 สั่ง  
ให้มีการใช้ขงในประเทศเพื่อลดปริมาณขงที่  
คั่งอยู่ และให้ใช้ พ.ร.บ.การขง เป็นเครื่องมื่อ  
และกลไกในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ซึ่งควมช่วยเหลือ  
ดังกล่าวได้หยุดเลือดที่ไหลของเกษตรกร  
ขง โดยเฉพาะคนกรคยขงที่ไม่เคยได้รับความ  
ช่วยเหลือ ส่วนรยชดเชยค่นในสัปดาห์หน้า  
จะมีการประชุมทุกภคสวณอีกครั้ง.

22 ตุลาคม 2558 หน้า 7 (1)

# ยันไม่จ่ายชดเชยยาง จัดแพ็คเกจใหม่ช่วย



**ไมชิตะชัย:** พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุม คณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ(กนย.) ที่ทำเนียบรัฐบาล

**เร่งใช้ยางสร้างถนน  
ต้นสังกัดส่วนใช้ภายในให้ได้  
30-40% ชูปลดอภิตี  
กรมทางหลวงหากล่าช้า**

นายกฯกล่อมชาวสวนยางยันไม่จ่ายเงินชดเชย ส่วนต่างราคาที่ตกต่ำ หนุนข้อดีบลิทวี่ไอ สั่ง “ฉัตรชัย”หาหรือเกษตรกรสัปดาห์หน้า ก่อนสรุปแพ็คเกจช่วยเหลือเสนอกรม.ภายใน 2 สัปดาห์ เตรียมชดเชยปัจจัยการผลิต เพิ่มสินเชื่ออาชีพเสริมอีก 2,000 ล้านบาท

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ(กนย.) วานนี้ (21 ต.ค.) ว่า การหารือกับเกษตรกรชาวสวนยางมีหลายเรื่องที่จะพัฒนาโครงสร้างหรือปฏิรูปโครงสร้างการผลิต เพื่อไม่ให้เกิดข้อขัดแย้ง โดยได้หารือร่วมกันหลายประเด็น เพื่อสร้างความเข้มแข็ง เรื่องต้นทุนการผลิต การตลาด การใช้ยางในประเทศ ต้องเพิ่มขึ้น จากปัจจุบันใช้อยู่ประมาณ 10% ต้องเพิ่มการใช้ส่วนนี้ ได้สั่งกรมทางหลวงและกระทรวงคมนาคม พิจารณาวางจะมีถนนเส้นไหนบ้างที่จะใช้ยางในการเป็นวัสดุประกอบได้บ้าง รวมทั้งเรื่องสถานีทดสอบล้อยาง และทดสอบยานยนต์

นอกจากนี้ ยังต้องส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ยางพาราอื่นๆ ในประเทศมากขึ้น เช่น การทำที่นอนยางมูมียาง สนาทมฟุตบอล ขณะนี้มีผู้ประกอบการรายใหม่หลายบริษัทที่รับซื้อยางไปแล้ว แต่ยังไม่รับรู้โดยทั่วกัน มีการสั่งจูงการทำสนามกีฬาจำนวนมาก ปัจจุบันกำลังสร้างเมืองยางพารา

“ครั้งนี้ตัวแทนยางมากันหมด คอยกันดีมาก พ.ร.บ.การยางออกมาแล้ว พอใจกันทุกคน ทุกภาคส่วนต้องเข้ามามีส่วนร่วมทั้งในคณะกรรมการนโยบายยางตามพ.ร.บ.ใหม่ และคณะอนุกรรมการต่างๆต้องจัดให้ครบ ต้องสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตยาง รวมไปถึงผู้กรีดยางด้วย ต้องพูดถึง 3 ส่วนคือเจ้าของสวน รับจ้างทำ ผู้กรีดยาง สามส่วนต้องดูแล แต่การชดเชยมันเป็นอันตรายต่อข้อตกลงขององค์การการค้าโลก (WTO) ที่ผ่านมาก็ถูกจับตาดูอยู่เหมือนกัน จึงต้องหามาตรการอื่นมาช่วยทำอะไรให้ดูแลตัวเองได้ในยามที่ราคายางตกต่ำ เช่น การสนับสนุนการปลูกพืชเสริมการเลี้ยงสัตว์ เพิ่มอาชีพ สร้างรายได้ให้เขา”

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ที่ประชุมได้หารือกันถึงการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางที่ได้รับผลกระทบจากราคายางตกต่ำ ตนได้หารือกับตัวแทนเกษตรกร และมีความเข้าใจตรงกันว่ารัฐบาลคงไม่สามารถจ่ายเงินอุดหนุนส่วนต่างราคาได้ เนื่องจากจะเป็นการขัดต่อ WTO ซึ่งอะไรที่เป็น

เรื่องที่ดีกับข้อกำหนดระหว่างประเทศจะไม่ทำ เพราะจะมีผลเสียตามมาในระยะยาว

นอกจากนี้ ที่ประชุมรับทราบแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกร โดยจะขยายวงเงินสินเชื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางให้ทำอาชีพเสริมเพิ่มอีก 2,000 ล้านบาท จากเดิมที่กำหนดวงเงินไว้ 1 หมื่นล้านบาท เนื่องจากมีเกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมโครงการมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ 3 หมื่นราย แต่ขณะนี้เกษตรกรเข้าร่วมกว่า 5 หมื่นราย จึงเห็นควรให้ปรับเพิ่มวงเงินสินเชื่อ

พล.อ.ฉัตรชัย กล่าวว่า มาตรการในการช่วยเหลือชาวสวนยาง จะออกมาในรูปแบบของแพ็คเกจที่ให้ความช่วยเหลือครอบคลุมทั้งเจ้าของสวนยาง คนกรีดยาง โดยเน้นการสร้างความเข้มแข็งการผลิต และการช่วยเหลือปัจจัยการผลิต ภายใน 2 สัปดาห์ กระทรวงเกษตรฯจะเสนอมาตรการช่วยเหลือเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) โดยมาตรการจะมาจากหารือกับตัวแทนของเกษตรกรชาวสวนยางสัปดาห์หน้า ส่วนพ.ร.บ.การยางแห่งประเทศไทย จะมีผลบังคับใช้วันที่ 11 พ.ย.นี้ ซึ่งจะช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางทั้งระบบได้ภายในปีนี้

“ความเคลื่อนไหวของชาวสวนยางในพื้นที่ขณะนี้ คาดว่าจะยุติไว้ก่อนและหันมาทำงานร่วมกัน ทำความเข้าใจและหาทางออกร่วมกันมากกว่าที่จะเอามวลชนมาเคลื่อนไหวกดดัน คาดว่าจะได้มาตรการที่เป็นทางออกและตอบสนองความต้องการของเกษตรกรได้โดยตรงอย่างแท้จริง”

ส่วนการระบายนโยบายยางพาราที่มีปริมาณ 1.8 แสนตัน ได้รายงานให้นายกรัฐมนตรีทราบว่ายังคงเห็นหน้าตามสัญญาเดิม หากภาคเอกชนของเงินที่ทาสัญญาจะไม่มารับยาง ก็จะถูกปรับตามสัญญาต่อไปเรื่อยๆ

นายอุทัย สอนหลักทรัพย์ ประธานสภาการยางแห่งประเทศไทย (สกยท.) กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ ให้

ความสำคัญกับการใช้ยางพาราในประเทศมาก โดยอยากให้มีการใช้ยางพาราในประเทศ 30 - 40% จากที่ปัจจุบันมีการใช้อยู่ 14% ในที่ประชุม พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า ที่ผ่านมาก็ได้สั่งให้มีการนำยางพาราไปใช้ในการทำสนามฟุตบอล และถนนไปแล้ว แต่ข้าราชการกลับไม่นำนโยบายไปปฏิบัติ โดยเฉพาะการนำยางพารามาใช้เป็นส่วนผสมของถนน ชาวสวนยางจะดูว่าหน่วยงานราชการ

22 ตุลาคม 2558 หน้า 7 (2)

โดยเฉพาะกระทรวงคมนาคม สนองตามคำสั่ง  
หรือไม่ ถ้ายังคงนิ่งเฉยก็พร้อมจะพาเกษตรกร  
มาเรียกร้องกับนายกรัฐมนตรีอีกครั้ง

“การนำยางพาราเป็นส่วนผสมในการสร้าง  
ถนน นายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญมาก เปรียบใน  
ที่ประชุมว่าเรื่องนี้ไม่คืบหน้าหรือจะให้ต้องมีการ  
ปลดอธิบดีกรมทางหลวงกันอีก” นายอุทัย กล่าว

นายสุนทร รักษ์รงค์ นายกสมาคมเกษตรกร  
ผู้ปลูกยางพารา 16 จังหวัดภาคใต้ กล่าวว่า จากการ  
เจรจากับรัฐบาลเกษตรกรมีความเข้าใจว่า การ  
ที่รัฐบาลจะจ่ายเงินอุดหนุนโดยตรงหรือให้เงิน  
สนับสนุนส่วนต่างราคาให้กับเกษตรกรนั้นทำไม่ได้  
แต่สิ่งที่เกษตรกรร้องขอคือให้รัฐบาลช่วยแก้ไขให้  
เร็วที่สุด เป็นการหยุดเลือดที่กำลังไหล ช่วยเหลือ  
โดยวิธีใดก็ตาม แต่ขอให้ครอบคลุมไปถึงกลุ่ม  
เกษตรกรที่เป็นผู้กรีดยางซึ่งกลุ่มนี้มีอยู่ 1.8 ล้านราย  
จากเกษตรกรชาวสวนยาง 6 ล้านราย มาตรการ  
ที่ผ่านมาไม่ได้ช่วยผู้กรีดยางพารามากนัก

22 ตุลาคม 2558 หน้า 2

## ■ ชี้ชัดเซยราคากระทบข้อตกลง WTO / ‘บิกัดร์’ ชงมาตรการช่วยเหลือเข้ากรม. ‘นายกฯ’ นั่งหัวโต๊ะถก ‘กนย.’ แก้อย่าง

“ประยุทธ์” ถกช่วย “เกษตรกรสวนยาง” ระบุชัดเซยราคาอันตรายต่อข้อตกลง WTO หลังที่ผ่านมามีไทยถูกจับตา ยันทุกกลุ่มพอใจไร้ขัดแย้ง พร้อมรับปาก เดินหน้าสร้างความเข้มแข็ง ด้าน “บิกัดร์” เสนอมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรเข้า กรม. อีก 2 สัปดาห์ระบุ พ.ร.บ. ยาง ได้ข้อยุติเดินหน้าต่อ 11 พ.ย. “ตัวแทนสวนยาง” น้อมรับรัฐช่วยเหลือแทนเซยราคา พร้อมยื่นข้อเสนอ “นายกฯ” เพิ่มเติม

**ทำเนียบฯ** - เมื่อวันที่ 21 ต.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) ครั้งที่ 3/2558 โดยมี พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอำนาจ ปะติเส ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสุนทร รัตติรัศมี ผู้แทนเกษตรกรสวนยาง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมการประชุม

จากนั้น พล.อ.ประยุทธ์ เปิดเผยว่า ในที่ประชุมได้มีการพูดคุยเกี่ยวกับภาคเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราและผู้ประกอบการ ทั้งการพัฒนาโครงสร้างหรือปฏิรูปโครงสร้างในการผลิต การจำหน่ายยางพาราให้ยั่งยืน เพื่อไม่ให้เกิดข้อขัดแย้ง รวมถึงการสร้างเสริมความเข้มแข็ง เรื่องต้นทุนการผลิต การตลาด การใช้ยางพาราในประเทศ โดยได้สั่งการให้กรมทางหลวง และกระทรวงคมนาคม พิจารณานำยางพาราไปทำถนน การส่งเสริมการทำที่นอนถุงยาง ถุงมือยาง สนามฟุตบอล รวมถึงเรากำลังสร้างรันเบอร์ ซิตี เพื่อทำยางล้อ ซึ่งถ้าเราใช้ยางในประเทศได้มากก็ไม่ต้องออกไปขายข้างนอก จะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มของของเรา

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่ วันนี้ตัวแทนทุกกลุ่มมาพูดคุยกันและ พ.ร.บ.การยางออกมาแล้ว ซึ่งทุกคนพอใจ โดยทุกภาคส่วนจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในคณะกรรมการตาม พ.ร.บ.ใหม่ เมื่อคืนตนคุยถึงกลางคืนได้ข้อยุติที่มาพูดคุยกับเขาและไม่มีข้อขัดแย้งใดๆ และรับปากว่าเราจะเดินหน้าในการสร้างความเข้มแข็งทั้ง 3 ส่วน คือ 1.เจ้าของสวน 2.รับจ้างทำ 3.ผู้กรีดยาง แต่เรื่อง



**แก้ราคายาง-** พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ ครั้งที่ 3/2558 ร่วมกับ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ ที่ทำเนียบฯ

การชดเชยเป็นอันตรายต่อข้อตกลงองค์การการค้าโลก (WTO) ทำให้ไม่สามารถชดเชยราคาได้ที่ผ่านมาก็ถูกจับตา วันนี้ก็ต้องหามาตรการอื่นมาช่วย เช่น การปลูกพืชเสริม เลี้ยงสัตว์ เพื่อเพิ่มอาชีพสร้างรายได้ สร้างห่วงโซ่มูลค่าเชื่อมโยงกับการตลาดทั้งในชุมชน ท้องถิ่น ภูมิภาค ตลาดชายแดนไปสู่ประชาคมโลก ซึ่งบางอย่างทำได้เลยบางอย่างต้องใช้เวลาเดินหน้า ขอให้เห็นใจการใช้งบประมาณของภาครัฐ เพราะภาครัฐก็มีปัญหา เรื่องรายได้ เรื่องเศรษฐกิจโลก เรื่องภาระหนี้สิน การลงทุนประเทศ การลงทุนที่เป็นหนี้ที่มีมูลค่าในอนาคตต้องทำทั้งหมด ก็ฝากไปถึงเกษตรกรอื่นเราดูแลทุกส่วนทั้ง ข้าว ยาง มัน สับปะหลัง สับปะรด อ้อย ทั้งหมด แต่บางอย่างอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้ไม่มีปัญหา

พล.อ.ฉัตรชัย กล่าวว่า รัฐบาลมีโครงการส่งเสริมอาชีพเสริมของเกษตรกรชาวสวนยางพารา ซึ่งได้รับความสนใจจำนวนมากถึง 5 หมื่นราย จึงจะต้องมีการขยายเวลาไปจนถึงปลายปีนี้ และเพิ่มวงเงินขึ้นอีก 2 พันล้านบาท โดยจะเน้นสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตของเกษตรกร เพื่อสามารถอยู่อย่างยั่งยืน โดยในสัปดาห์หน้าตนจะประชุมร่วมกับ

ผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อหามาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและจะนำเข้าที่ประชุมกรม. ในสัปดาห์ถัดไปเชื่อว่าสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วและเห็นผลเป็นรูปธรรมได้ภายในปีนี้ ส่วนเรื่องราคากระทรวงเกษตรฯ มีแผนงานและการตลาดเพิ่มเติมแล้ว โดยได้พูดคุยสัญญาต่างๆ ที่มีพันธกรณีอยู่ ส่วน พ.ร.บ. ยาง ก็ได้มีข้อยุติและจะเดินหน้าต่อไปในวันที่ 11 พ.ย. นี้

ด้านนายสุนทร ผู้ประสานงานแนวร่วมผู้ชี้พชาวสวนยาง 14 จังหวัดภาคใต้ กล่าวว่า การเคลื่อนไหวของเครือข่ายชาวสวนยาง หรือการแสดงออกของชาวสวนยางทำตามกรอบของกฎหมายเป็นสิทธิคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง ซึ่งวันนี้ชัดเจนว่าหากใช้ประเด็นเรื่องของสวนต่างอาจขัดกับประเด็นของ WTO จึงมีมติว่าจะอะไรก็ได้ที่ไม่ก่อให้เกิดความหนักใจต่อรัฐบาลความช่วยเหลือดังกล่าว ได้หยุดเลือดที่ไหลของเกษตรกรชาวสวนยาง

22 ตุลาคม 2558 หน้า 7, 8 (1)

# ปิดตายชดเชยราคายาง อ้างขีดข้อตกลง WTO

ASTVผู้จัดการรายวัน - “บิกตู” หัวโต๊ะ กนย.ถช่วยเกษตรกรสวนยาง สันหวามมาตรการสร้างความยั่งยืน ส่วนเรื่องอุดหนุนราคาเป็นไปไม่ได้ เพราะขีดระเบียบ WTO “ฉัตรชัย” ขอ 2 สัปดาห์สรุปมาตรการเข้า ครม. เน้นหนุนปัจจัยการผลิต-หาลาดเพิ่ม “สุนทร” ตัวแทนเกษตรกรยอมรับสภาพ ระบุไม่อยากให้รัฐบาลหนักใจเสนอใช้ ม.44 แก้ปัญหายางล้นตลาด

เมื่อเวลา 09.00 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) ครั้งที่ 3/2558 โดยมีผู้เกี่ยวข้องทั้งจากภาครัฐและตัวแทนภาคเกษตรร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

จากนั้นเวลา 11.10 น. พล.อ.ประยุทธ์ ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมว่า วันนี้เราพูดหลายเรื่องด้วยกัน ในการที่จะพัฒนาโครงสร้างหรือปฏิรูปโครงสร้างในการผลิต การจำหน่ายยางให้ยั่งยืน เพื่อไม่ให้เกิดข้อขัดแย้ง ทั้งเรื่องการสร้างความเข้มแข็งเรื่องต้นทุน การตลาด การใช้ยางในประเทศที่ได้มีการมุ่งเน้นไปโดยวันนี้ได้สั่งกรมทางหลวงและกระทรวงคมนาคมได้พิจารณาว่าจะใช้ถนนเส้นไหนบ้างที่จะใช้ยางในการทำ แต่ปัญหาที่มีคือราคาในการทำจะสูงขึ้น ก็ต้องดูว่าตรงไหนมีความเหมาะสมในการทำ แต่ยืนยันว่าเราจะใช้ยางในประเทศให้มากขึ้น เพราะที่ผ่านมาใช้ประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น เช่นเดียวกับการส่งเสริมในการผลิตสินค้าต่างๆ อาทิ ที่นอน ถูมือ หรือสนามฟุตบอล เป็นต้น

อ่านต่อหน้า **8**



ช่วยสวนยาง - พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แสดงภายหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ ครั้งที่ 3/58 ยืนยันว่า รัฐบาลสนับสนุนการสร้างเสริมความเข้มแข็งให้กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตยางดีมีที่

22 ตุลาคม 2558 หน้า 7, 8 (2)

## ปิดตาย

ซึ่งก็มีผู้ประกอบการรายใหม่หลายแห่งรับซื้อยางไปแล้ว แต่ยังไม่รับซื้อโดยทั่วกัน อีกสิ่งหนึ่งที่ใช้ยางมากขึ้นคือ อุตสาหกรรมการผลิตยางในประเทศ ซึ่งวันนี้กำลังสร้างรับเบอร์ ซีดี เพื่อทำในเรื่องยางล้ออยู่ วันนี้ปัญหายางล้อที่ราคาแพงเพราะน้ำมันราคาลงพวดยางต่างๆ จึงใช้ยางสังเคราะห์แทน เพราะถูกกว่าการใช้ยางดิบ นี่ก็เป็นกระแสเศรษฐกิจโลกด้วย แต่อย่างไรก็ตาม หากเราใช้ในประเทศได้มากไม่ต้องไปขายออกข้างนอก ตนว่าจะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มของของเรา

### ติดข้อเสนอลดขายราคา

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวต่อว่า สำหรับบรรยากาศการประชุมเป็นไปอย่างราบรื่น ตัวแทนภาคส่วนต่างๆ มากันหมด ต่างก็พอใจในพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การยางที่ออกมา ซึ่งทุกภาคส่วนข้ามมีส่วนร่วมทั้งใน กนย. รวมไปถึงคณะอนุฯ ต่างๆ ด้วย โดยวันนี้ภาคเกษตรกรก็ได้มีข้อเสนอมาให้ด้วย ตนก็บอกว่าไม่มีข้อขัดแย้งใดๆ ทั้งสิ้นอีกต่อไป และก็รับปากกันว่าเราจะเดินหน้าในการสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตยาง รวมไปถึงผู้กรีดยางด้วย วันนี้ต้องพูดถึง 3 ส่วนที่ต้องเข้าไปดูแล คือ 1. เจ้าของสวน 2. ผู้รับจ้างทำ และ 3. ผู้กรีดยาง ซึ่งรัฐบาลมีแนวโน้มนโยบายในการสนับสนุนปลูกพืชเสริม การเลี้ยงสัตว์ หรือการเพิ่มอาชีพต่างๆ สร้างห่วงโซ่คุณค่าเชื่อมโยงกับการตลาด ทั้งในชุมชน ท้องถิ่น ภูมิภาค ตลาดชายแดน ไปสู่ประชาคมโลกอื่นๆ ตรงนี้ได้คุยกันทั้งหมด เข้าใจกันแล้ว แต่บางอย่างทำได้เลย ต้องใช้เวลาเดินหน้า

“เรื่องการชดเชยราคา มันเป็นอันตรายต่อข้อตกลงของ WTO ชดเชยราคา หรือส่วนต่างมากๆมันใช้ไม่ได้แล้ว ที่ผ่านมาก็ถูกจับตาดูอยู่เหมือนกัน วันนี้ต้องหามาตรการอื่นเอามาช่วยเรื่องการสร้างเสริมความเข้มแข็ง และทำอย่างไรให้เขาดูแลตัวเองได้โดยยามที่ราคายางตก” นายการณู

ผู้สื่อข่าวถาม ก่อนหน้านี้ตัวแทนชาวสวนยางเรียกร้องในส่วนของราคายาง นายการณู กล่าวว่า ไม่มีแล้ว วันนี้จบแล้ว

เมื่อถามย้ำว่า จะไม่มีการพูดถึงเรื่อง

การชดเชยหรืออุดหนุนราคาอีกแล้วใช่หรือไม่ พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า เป็นการช่วยเหลือไม่พูดถึงค่าชดเชย ส่วนต่าง ราคาเท่าที่เท่ากัน เพราะมันผิดข้อตกลงระหว่างประเทศ

### ก.เกษตรฯขงเข้า ครม.อีก 2 สัปดาห์

ขณะที่ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวเสริมว่า รัฐบาลมีโครงการส่งเสริมอาชีพเสริมของเกษตรกรชาวสวนยางพาราได้รับความสนใจจำนวนมากถึง 5 หมื่นรายจากเดิมที่ตั้งเป้าไว้เพียง 3 หมื่นราย จึงจะต้องมีการขยายเวลาออกไปจนถึงปลายปี และเพิ่มวงเงินขึ้นอีก 2 พันล้านบาทจากเดิมมีอยู่ 1 หมื่นล้านบาท ส่วนการอุดหนุนชดเชยราคาต่างๆ นั้นที่ประชุมได้มีการหารือและตกลงร่วมกันทุกภาคส่วน ทั้งเกษตรกรคนกรีดยางและเจ้าของสวนยางได้ข้อยุติและเห็นตรงกันว่าไม่สามารถชดเชยส่วนต่างราคาได้ เพราะอาจจะมีความเสี่ยงและไม่ตรงตามความต้องการของเกษตรกรที่แท้จริงได้ แต่จะเน้นการสร้างเสริมความเข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตของเกษตรกร เพื่อสามารถอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ตนเป็นประธานการประชุมร่วมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อหามาตรการช่วยเหลือเกษตรกรต่างๆ ภายในสัปดาห์หน้ากระทรวงเกษตรฯ และจะนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในสัปดาห์ถัดไป ซึ่งจะช่วยเหลือได้อย่างแท้จริงและตรงความต้องการของเกษตรกร รวมทั้งไม่ผิดกติกาต่างๆ และเชื่อว่าทางานภายใน 2 สัปดาห์นี้ จะสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วและเห็นผลเป็นรูปธรรมได้ภายในนี้

### หนุนปัจจัยการผลิต-ตลาดเพิ่ม

พล.อ.ฉัตรชัย กล่าวต่อว่า ขณะนี้มีพื้นที่ปลูกยางลดลง ส่วนสต็อกยางพาราที่มีอยู่ขณะนี้ตนได้รายงานต่อนายการณูแล้ว ซึ่งในส่วนนี้ก็มีเงื่อนไขและพันธสัญญาที่จะขายให้กับบริษัทต่างๆที่มีอยู่แล้วและจะยังเดินหน้าต่อไป และหากมีมาตรการที่ตรงตามความต้องการของเกษตรกรที่หารือในสัปดาห์หน้า เชื่อว่าสถานการณ์ต่างๆ ก็จะดีขึ้น เรื่องการชดเชยนั้น เกษตรกรเองก็ยอมรับและต้องขอบคุณที่ฝ่ายที่ยอมรับที่ได้มีการคุยกันร่วมกันว่าเราไม่อยากจะอะไรที่ผิดกฎหมายหรือแม้กระทั่งเรื่องที่จะถูกจับตาจากต่างประเทศ ซึ่งมีตัวอย่างอยู่แล้ว เช่น เรื่องการทำประมง

ผิดกฎหมาย (IUU) ที่เรากำลังติดตามอยู่ในตอนนี้

“เกษตรกรเข้าใจดีและบอกว่าไม่เอาแล้วที่จะมาชดเชยราคา แต่มาคุยกันว่าจะให้มีการช่วยเหลืออย่างไร ไม่ว่าจะเป็นเรื่องปัจจัยการผลิต ให้ตรงความต้องการและครอบคลุมทุกมิติ ส่วนเรื่องราคา ได้มีแผนงานและการหาตลาดเพิ่มแล้ว” พล.อ.ฉัตรชัย กล่าว

### ไวเตรียม 6 มาตรการช่วยเหลือไว้แล้ว

ด้าน นายอำนาจ ปะติเตส ที่ปรึกษา รมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรจะเข้าสู่ ครม. ในอีก 2 สัปดาห์ โดยมาตรการจะไม่อัดฉีดเงินเข้ากระเป๋าเกษตรกร แต่จะใช้วิธีเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร ซึ่งการประชุมวันนี้เกษตรกรขอให้ช่วยเหลือโดยตรง โดยการขอเป็นเงินโดยตรงเข้ากระเป๋า แต่ฝั่งรัฐบาลอยากให้เป็นมาตรการที่ยั่งยืน ส่วนมาตรการช่วยเหลือปัจจัยการผลิต 2,500 บาทต่อไร่ ต้องหาวิธีการว่าถ้าให้ไปแล้วเกษตรกรจะจัดสรรเงินอย่างไร จึงถือเป็นมาตรการสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร

“เรื่องชดเชยส่วนต่างราคาทั้ง 2 ฝ่ายพูดคุยตกลงกันเป็นที่พอใจว่าจะไม่มีการดำเนินการในเรื่องนี้ โดยทางกระทรวงเกษตรได้เตรียมนำ 6 มาตรการในการดูแลในการช่วยเหลือเกษตรกรไว้แล้ว” นายอำนาจ กล่าว

### ขงใช้ ม.44 สั่งในประเทศใช้ยางให้มากขึ้น

อีกด้าน นายสุนทร รัชชรงค์ ผู้ประสานงานแนวร่วมผู้ชีพชาวสวนยาง 14 จังหวัดภาคใต้ ที่เข้าร่วมประชุม กนย. ในวันนี้ด้วย กล่าวว่า การเคลื่อนไหวของเครือข่ายชาวสวนยาง หรือการแสดงออกของชาวสวนยางตามกรอบของกฎหมายเป็นสิทธิคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง การแสดงออกต่างๆ ที่อยู่ในกรอบเกษตรกรชาวสวนยางมีสิทธิที่จะแสดงออก อยางไรก็ตาม มาตรการต่างๆ ที่วันนี้ได้มีการตกลงระหว่างกันทั้งนายกรัฐมนตรี และ รมว.เกษตรฯ สิ่งที่เราเรียกร้องคือการช่วยเหลือ ซึ่งวันนี้ชัดเจนว่าหากใช้ประเด็นเรื่องส่วนต่างอาจขัดกับประเด็นของ WTO จึงมีมติว่าจะอะไรก็ได้ที่ไม่ก่อให้เกิดความหันใจต่อรัฐบาล ความช่วยเหลือดังกล่าวได้หยุดเลือดที่ไหลของเกษตรกรชาวสวนยาง โดยเฉพาะคนกรีดยางที่ไม่เคยได้รับความช่วยเหลือมาก่อน ส่วนรายละเอียดความ

22 ตุลาคม 2558 หน้า 7, 8 (3)

ช่วยเหลือกันในลัปดาห์หน้าก็จะมีการประชุม  
ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ในส่วนของภาค  
เกษตรกรก็ใช้วิธีที่ให้เขาสะท้อนมาว่าเขา  
ต้องการอะไรไม่ใช่การกำหนดจากข้างบน  
ทั้งนี้เราพอใจเพราะการช่วยของรัฐบาลเพราะ  
การช่วยเหลือไปถึงคนกริดยางด้วย

“ในการหารือที่ประชุมได้เสนอไปว่า  
นอกจากช่วยเกษตรกรหยุดเลือดที่ไหลใน  
ระยะสั้นแล้ว ต้องส่งเสริมความเข้มแข็ง  
และความมั่นคง ซึ่งในระยะยาวการที่จะทำให้  
ยางราคาปรับราคาขึ้นนั้นเป็นเรื่องยาก ฉะนั้น  
ต้องทำอะไรให้เกษตรกรอยู่อย่างยั่งยืน  
ขณะที่ระยะกลางเสนอให้นายกฯใช้มาตรา 44  
สั่งให้มีการใช้ยางในประเทศเพื่อลดปริมาณ  
ยางที่ค้างอยู่ ส่วนระยะยาวเสนอให้ใช้  
พ.ร.บ.การยาง เป็นเครื่องมือและกลไกในการ  
แก้ปัญหาต่างๆ” นายสุนทร กล่าว ■



22 ตุลาคม 2558 หน้า 1, 6 (1)

# ‘บีกแดง’ไม่หวั่น5เสือ พลิกเกมกวนซื้อหาย

‘บีกแดง’ไม่หวั่นผู้ค้าสลากรายใหญ่กวนซื้อลอตเตอรี หลังวิตต่อสัญญาโควต้า เชื่อทำยากใช้คนเยอะ มั่นใจแนวทางขอซื้อผ่านแบงก์ไปรุ่งใสที่สุด ‘กนย.’เคาะไม่ชดเชยส่วนต่างราคาขาย เสี่ยงผิดกฎดับเบิลยูที่ไอ้ขอหาแทรกแซงราคา (อ่านต่อหน้า 6)

## ต่อจากหน้า 1

### บีกแดง

#### กนย.เร่งใช้ยางในประเทศ

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 21 ตุลาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) ครั้งที่ 3/2558 โดยมี พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอานวย ปะติเส ที่ปรึกษา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสุนทร รัชรงค์ ผู้แทนเกษตรกรสวนยาง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม เพื่อติดตามสถานการณ์ราคายางพารา และการประกาศใช้ พ.ร.บ.การยางแห่งประเทศไทย รวมทั้งรับทราบรายงานการยุติโครงการปลูกยางพาราแห่งใหม่ ระยะที่ 3 รวมทั้งพิจารณาการปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ

ภายหลังการประชุม พล.อ.ประยุทธ์ให้สัมภาษณ์ว่า การประชุมวันนี้พูดถึงการสร้างความเข้มแข็งให้ชาวสวนยาง ปรับต้นทุนการผลิต การตลาด การใช้ยางในประเทศ

โดยสั่งการให้กรมทางหลวงพิจารณาการใช้ยางสร้างถนน อย่างไรก็ตาม ปัญหาคือการใช้ยางก่อสร้างถนนต้นทุนสูง จึงต้องดูตามความเหมาะสม แต่ยืนยันว่าต้องใช้ยางในประเทศให้มากขึ้น อาทิ ส่งเสริมการใช้ยางทำมาที่นอน สนามฟุตบอล นอกจากนั้นกำลังดำเนินโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเมืองยางหรือรับเบอร์ซิตีด้วย

#### ไม่ชดเชยส่วนต่างราคา

“ที่ประชุมวันนี้คุยกันดีมาก ทุกกลุ่มมาพูดกันหมด พ.ร.บ.การยางแห่งประเทศไทย พ.ศ.2558 ได้ออกมาแล้ว และพอใจทุกคน ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม วันนี้ต้องพูดกันถึง 3 ส่วน ทั้งเจ้าของสวน คนรับจ้างทำและผู้กรีดยางที่ต้องดูแล แต่เรื่องการชดเชยเป็นอันตรายต่อข้อตกลงองค์การการค้าโลก (ดับเบิลยูที่ไอ) การชดเชยราคาส่วนต่างๆ ใช้ไม่ได้แล้ว วันนี้ต้องหามาตรการอื่น เช่น สร้างความเข้มแข็ง ให้เขาช่วยตัวเองได้เมื่อราคายางตก เช่น การปลูกพืชเสริม การเลี้ยงสัตว์ เชื่อมโยงการตลาด ทั้งชุมชนท้องถิ่นภูมิภาค ไปสู่ประชาคมโลก” พล.อ.ประยุทธ์กล่าว และว่า อยากฝากเกษตรกรว่ารัฐบาลดูแลทุกภาคส่วนอยู่แล้ว บางอย่างอยู่ใน

**กลายเป็น ‘5 เสือ’ ปิดฉากโควต้าสลากร**

กราฟิกมติดชนรายวัน  
Matichon Daily Graphic  
(22.10.15)

บ.สลากรมหาลาก (เจ้สะเรียง)    บ.โดมอนต์ ลีตโต้ (เจ้สะเรียง)    บ.ปลื้มวัฒนา (แอควานซ์เทคโนโลยี) (เจ้แดง)    บ.หยาดน้ำเพชร (เจ้แดง)    บ.บีบีเมอร์ชานท์

โควต้ารวม 74 ล้านฉบับ

แบ่งโควต้า

- บ.สลากรมหาลาก (เจ้สะเรียง) อิศวดีพงษ์ 1 ล้านฉบับ
- บ.หยาดน้ำเพชร (เจ้แดง) นางปลื้มจิตต์ กนิษฐ์สุด 1 ล้านฉบับ
- หจก.ขวัญฤดี ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า 1 ล้านฉบับ

20 ต.ค. กองสลากร ไม่ต่อโควต้าสลากร กับ 3 บริษัท

ยึดคืนโควต้า 3 ล้านฉบับ

กระจายสลากรให้ผู้ค้ารายย่อยทั้ง 74 ล้านฉบับ



22 ตุลาคม 2558 หน้า 1, 6 (2)

เกณฑ์ที่รับได้ แต่ปัญหามีอย่างเดียวยาคือต้องลดต้นทุนการผลิต เพื่อให้ราคาต่ำลง เพื่อจะได้มีส่วนต่างมากขึ้น ส่งผลให้ใช้เงินในการแก้ปัญหาไม่น้อยลงด้วย

### หวังผิดกฎดับเบ็ลยูทีโอ

ด้าน พล.อ.ฉัตรชัยกล่าวว่า ที่ประชุมมีมติไม่ขอชดเชยส่วนต่างราคายางพารา ตามที่กระทรวงเกษตรฯเสนอ เนื่องจากเกรงว่าอาจจะขัดกับหลักขององค์การการค้าโลก (ดับเบ็ลยูทีโอ) ซึ่งจะถือเป็นการแทรกแซงราคา ยาง อาจทำให้ถูกจับตามองจากต่างประเทศ เช่น ปัญหาการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม (ไอยูยู) ที่กำลังแก้ปัญหาอยู่ ซึ่งตัวแทนเกษตรกรที่ร่วมประชุมก็เห็นด้วยและเข้าใจ ดังนั้นในที่ประชุมจึงได้หารือว่ามาตรการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง จะต้องสร้างความเข้มแข็งและสร้างความสามารถในการผลิต

“ตัวแทนเกษตรกรที่เข้าประชุมต่างเห็นพ้องตรงกันว่ารัฐบาลไม่สามารถออกมาตรการชดเชยส่วนต่างราคายางได้ และให้คำมั่นสัญญาจะร่วมช่วยกันคิดหามาตรการ และจะไม่มีการทะเลาะหรือประท้วง ออกเคลื่อนไหวอีกแล้ว” พล.อ.ฉัตรชัยกล่าว และว่า ภายใน 2 สัปดาห์จะเร่งหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและตัวแทนเกษตรกร หามาตรการช่วยเหลือชาวสวนยางและนำเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อเห็นชอบและเร่งดำเนินการมาตรการต่างๆ ให้เสร็จภายในปีนี้

### หนุนลดต้นทุน-อาชีพเสริม

พล.อ.ฉัตรชัยกล่าวว่า สำหรับมาตรการสร้างความเข้มแข็ง ในเบื้องต้นจะพิจารณาลดปัจจัยการผลิต การหาอาชีพเสริมให้เกษตรกรแทน ซึ่งที่ผ่านมาได้มีมาตรการให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำกับเกษตรกรเพื่อนำไปประกอบอาชีพเสริม วงเงิน 10,000 ล้านบาท ระยะเวลา 5 ปี จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และได้รับความสนใจจากเกษตรกรจำนวนมาก มีการเข้าร่วมโครงการสินเชื่อ 50,000 ครัวเรือน จากเดิมตั้งเป้าไว้ 30,000 ครัวเรือน ดังนั้นจะขอให้ ธ.ก.ส.ขยายกรอบวงเงินสินเชื่อเพิ่มอีก 2,000 ล้านบาท

นายสุนทร รัชรงค์ แกนนำแนวร่วม

กู้ชีพชาวสวนยาง กล่าวว่า มาตรการที่จะออกมาเป็นอะไรก็ได้ที่รัฐบาลไม่หนักใจ และต้องสามารถหยุดความเดือดร้อนของชาวสวนยางรวมถึงคนกรีดยางด้วย ขอให้สะท้อนความต้องการที่แท้จริงของชาวสวนยาง

นายอุทัย สอนหลักทรัพย์ ประธานสภาการยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า นายกฯได้ให้ความสำคัญกับการใช้ยางภายในประเทศมาก ที่ผ่านมารัฐบาลสั่งการให้นำยางไปใช้ทำอย่างอื่นที่เพิ่มมูลค่า เช่น สร้างสนามฟุตบอล สร้างถนน แต่สุดท้ายหน่วยงานราชการไม่ได้ทำอะไรเลย จนนายกฯพูดว่าอาจจะต้องปลดอธิบดีกรมทางหลวงอีก

### ปาล์มทวงถามข้อเสนอย่อยเหลือ

ขณะที่ปัญหาหาค่าผลผลิตปาล์มน้ำมันตกต่ำ นายสมพร ศรีเพชร นายสมาคมชาวสวนปาล์มนครศรีธรรมราช กล่าวว่า การแก้ไขปัญหาหาค่าปาล์มของรัฐบาลต้องมีความชัดเจน และต้องย้อนกลับมาดูข้อเสนอชาวสวนปาล์มได้ยื่นไปเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา โดยมีนายอานวย ปะติเส ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯรับเรื่องคือ 1.ราคาปาล์มน้ำมันจะต้องไม่ต่ำกว่า 4.20 บาท ต้นทุนการผลิตปาล์มน้ำมันอยู่ที่ 3.50 บาท ซึ่งปัจจุบันราคาปาล์มวันนี้อยู่ที่ 4.50-4.80 บาทต่อ กก.แล้ว 2.ห้ามนำเข้าน้ำมันปาล์มโดยเด็ดขาด 3.เร่งนำพร.บ.ปาล์มน้ำมันต้องเข้าสู่สภาและออกมาเป็นกฎหมายบังคับใช้ เพราะจะเป็นการแก้ปัญหาที่ยั่งยืน ทุกกระบวนการตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ ไม่ใช่ไปอยู่ที่ปลายน้ำอย่างเดียว

“สิ่งที่ชาวสวนปาล์มพูดนั้นเป็นความจริง เราเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับเกษตรกรวันนี้ชาวสวนปาล์มที่เป็นเกษตรกรจริงๆ มีความรู้ระดับปริญญาโท ใฝ่หาความรู้มาปรับปรุงคุณภาพปาล์มน้ำมันให้มีคุณภาพ พวกเขาไม่ใช่พวกนั่งเทียนนึกฝัน เราจึงกล้าพูดความจริงและเป็นความจริงที่รัฐบาลแก้ได้” นายสมพร กล่าว

### ‘บิกแดง’ชี้กวันซื้อสลากร้ายาก

กรณีคณะกรรมการสลากรินแบ่งรัฐบาลมีมติไม่ต่อสัญญาโคเวต้าสลากรให้กับกลุ่ม ผู้ค้านิติบุคคลหรือที่รู้จักกันในนาม

5 เสือ สมาคม มูลนิธิ องค์การการกุศล รวมถึงมูลนิธิสำนักงานสลากฯ มีผู้ตั้งข้อสังเกตว่ากลุ่มผู้ค้ารายใหญ่ดังกล่าวอาจใช้วิธีระดมคนเข้ามาจูงซื้อเพื่อรวบรวมสลากรไว้ในมือ

พล.ท.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ประธานกรรมการสลากรินแบ่งรัฐบาล กล่าวว่า “ก็คงต้องแล้วแต่เขา ใครจะไปควบคุมได้ ใครอยากจะทำอะไร ใครอยากจะทำสลากรผ่านธนาคารกรุงไทยก็ทำไป แต่การทำอย่างนั้นมันยากขึ้นใหม่ สมมุติเคยได้โคเวต้า 1 หมื่นเล่ม เมื่อหมดสัญญาหากต้องการจำนวนดังกล่าว ต้องไปหาคนมาซื้อ 1,500 คน ต้องถามว่ามันยากขึ้นใหม่ นโยบายที่บอร์ดสลากรกำลังทำอยู่อาจจะมีปัญหาบ้าง และอาจจะทำให้เกิดการกว้านซื้อสลากรมาไว้ในมือ แต่มองว่าสิ่งที่บอร์ดสลากรกำลังดำเนินการนี้เป็นวิธีการที่โปร่งใสที่สุดแล้ว”

พล.ท.อภิรัชต์กล่าวว่า สำหรับผู้ค้ารายย่อย มูลนิธิ สมาคม คนพิการที่ยังได้รับการต่ออายุโคเวต้ากับสำนักงานสลาก ต้องแก้ไขสัญญาฉบับใหม่ให้ชัดเจนว่า ต้องจำหน่ายให้สมาชิกในราคาไม่เกิน 70.40 บาทต่อ 1 ฉบับคู่ และนำไปขายในปลีกไม่เกิน 80 บาท ถ้ามีการตรวจพบขายเกินราคา จะตรวจสอบย้อนกลับว่าเป็นของใคร มีโทษปรับ 1 หมื่นบาท และจำคุก 1 เดือน โดยเริ่มบังคับใช้อย่างจริงจังนับตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน เป็นต้นไป และหากตรวจพบนำสลากรไปขายให้กับผู้ที่ไม่เป็นสมาชิกหรือขายให้ยิวจะถูกลงโทษ และจะยกเลิกโคเวต้าได้ทันที

### สรรพากรแจงสอบภาษีผู้ค้า

นายประสงค์ พูนอนศ อธิบดีกรมสรรพากร กล่าวถึงความคืบหน้าตรวจสอบการเสียภาษีของผู้ค้าสลากรรายใหญ่จำนวน 3 ราย ตามที่สำนักงานสลากฯส่งเรื่องมาได้เชิญมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับรายได้และการชำระภาษีต่อกรมสรรพากรแล้ว ระหว่างนี้เป็นขั้นตอนการตรวจสอบแหล่งที่มาของรายได้และประวัติการชำระภาษีทั้งหมด ส่วนระยะเวลาการตรวจสอบขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ได้รับและการตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม บางรายอาจใช้ระยะเวลาสั้น เพราะบางข้อมูลตรวจสอบยาก

“กรมได้เรียกผู้ค้าสลากรรายใหญ่จำนวน 3 รายแล้ว ขั้นตอนจากนี้เป็นการรวบรวมการตรวจ



การยางแห่งประเทศไทย (กยท) บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 0-2433-2222 www.rubber.co.th.

22 ตุลาคม 2558 หน้า 1, 6 (3)

สอบตามกฎหมายของกรมสรรพากร ถามว่า จะใช้เวลานานไหม ขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ได้รับ และตรวจสอบเพิ่ม บางรายอาจใช้เวลานาน เป็นปี เพราะต้องสอบข้อมูลเชิงลึก” นาย ประสงค์กล่าว

### **ผู้ค้าย่อยขอจัดสรรโควต้าแทน**

นางเพชร ทองกร อายุ 54 ปี แกนนำผู้ ค้าสลากที่ไม่ได้รับโควต้า กล่าวว่า ดีใจที่บอร์ด สลากฯมีมติไม่ต่อสัญญาโควตาดังกล่าว เพราะ ผู้ค้าสลากตัวจริงที่ยังไม่มีโควต้าอย่างตนเอง และเพื่อนในกลุ่มอีกหลายพันคนทั่วประเทศ น่าจะมีโอกาสได้รับข่าวดีจากโควต้าที่ว่างลง ที่ ผ่านมาผู้ค้าสลากรายย่อยทั่วประเทศต่อสู้เรียกร้องขอรับการจัดสรรโควต้ามาโดยตลอด แต่ ไม่ได้รับการตอบรับจากสำนักงานสลากฯเท่าที่ ควร แม้จะมีมาตรการเปิดจองแต่ยังเป็นการ แก้ไขปัญหาไม่ตรงจุดมากนัก เพราะการจอง สลากผ่านธนาคารกรุงไทย เป็นลักษณะการสุ่ม เลือกผู้ได้รับสลากฯ ทำให้เกิดความไม่แน่นอนว่า ผู้ค้าตัวจริงจะได้รับการจัดสรรหรือไม่ จึงอยาก ให้รัฐบาลได้เร่งพิจารณานำโควต้าที่ว่างลง มา จัดสรรให้กับผู้ค้าตัวจริงด้วย

22 ตุลาคม 2558 หน้า 3

# รัฐชื้อชดเชยเงินอ้อมยางอันตราย

ทำเนียบฯ • “ประยุทธ์” ถกช่วยเกษตรกรสวนยาง ชื้อชดเชยราคาอันตรายต่อข้อตกลง WTO ทันเน้นสร้างความเข้มแข็งยั่งยืน “รมว. เกษตรและสหกรณ์” เตรียมขงโครงการส่งเสริมอาชีพเสริมเข้า ครม. ใน 2 สัปดาห์ พร้อมเพิ่มวงเงินสนับสนุนอีก 2 พันล้านบาท

ที่ทำเนียบรัฐบาล วันที่ 21 ต.ค. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) ครั้งที่ 3/2558 ร่วมกับ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว. เกษตรและสหกรณ์, นายอำนาจ ปะติเส ที่ปรึกษา รมว. เกษตรและสหกรณ์, นายสุนทร ริกซ์รงค์ ผู้แทนเกษตรกรสวนยาง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหารือการพัฒนาโครงสร้างหรือปฏิรูปโครงสร้างในการผลิตและจำหน่ายยางอย่างยั่งยืน

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า ได้หารือกันในหลายประเด็นทั้งการสร้างเสริมความเข้มแข็ง เรื่องต้นทุนการผลิต การตลาด การใช้ยางในประเทศที่ได้มีการมุ่งเน้นไป โดยสั่งกรมทางหลวงและกระทรวงคมนาคมพิจารณาว่าจะใช้อย่างทำถนนเส้นไหนได้บ้าง แต่ปัญหาที่มีคือราคาในการทำสูงขึ้น ก็ต้องดูว่าตรงไหนมีความเหมาะสมในการทำ แต่ยืนยันว่าเราจะใช้อย่างในประเทศให้มากขึ้น เพราะที่ผ่านมาใช้ประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น รวมทั้งจะส่งเสริมการทำที่นอนยาง, ถุงมือยาง, สวมฟุตบอล

“พ.ร.บ. การยางออกมาแล้ว พอใจกันทุกคน ทุกภาคส่วนจะต้องเข้ามามีส่วนร่วม ทั้งใน

คณะกรรมการนโยบายยางฯ ตาม พ.ร.บ. ใหม่ และคณะอนุกรรมการต่างๆ วันนี้ต้องพูดถึง 3 ส่วนคือ 1.เจ้าของสวน 2.รับจ้างทำ 3.ผู้กรีดยาง สามส่วนต้องดูแลแต่เรื่องการชดเชยเหล่านี้มันเป็นอันตรายต่อข้อตกลงของ WTO ชดเชยราคาหรือส่วนต่างมากๆ ใช้ไม่ได้แล้ว ที่ผ่านมาก็ถูกจับตาอยู่เหมือนกัน ต้องหามาตรการอื่นมาช่วยเรื่องสร้างความเข้มแข็งและทำอะไรให้เขาดูแลตัวเองได้ในยามที่ราคายางตก เช่น การสนับสนุนการปลูกพืชเสริม, การเลี้ยงสัตว์ หรืออะไรต่างๆ” นายกฤษฎา

ด้าน พล.อ.ฉัตรชัยกล่าวว่า รัฐบาลมีโครงการส่งเสริมอาชีพเสริมเกษตรกรชาวสวนยางพารา ซึ่งได้รับความสนใจเป็นจำนวนมากถึง 5 หมื่นราย จากเดิมที่ตั้งเป้าไว้เพียง 3 หมื่นราย จึงจะต้องขยายเวลาออกไปจนถึงปลายปีนี้ และเพิ่มวงเงินอีก 2 พันล้านบาทจากเดิมมีอยู่ 1 หมื่นล้านบาท “ภายในสัปดาห์หน้ากระทรวงเกษตรฯ จะนำเรื่องเข้าสู่ที่ประชุม ครม. ซึ่งจะช่วยเหลือได้อย่างแท้จริงและตรงความต้องการของเกษตรกร รวมทั้งไม่ติดกีดกันต่างๆ และเชื่อว่าการทำงานภายใน 2 สัปดาห์นี้จะสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วและเห็นผลเป็นรูปธรรมได้ภายในปีนี้” รมว. เกษตรและสหกรณ์กล่าว



การยางแห่งประเทศไทย (กยท) บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 0-2433-2222 www.rubber.co.th.

22 ตุลาคม 2558 หน้า A 3

## สวนยางสยบ รัฐไม่คุ้มครอง ทุ่มสร้างอาชีพ

**พรสวรรค์** นายฯ สั่งหา  
มาตรการช่วยยาง จ่อชงขยาย  
วงเงินสร้างอาชีพ 2 พันล้าน

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
นายกรัฐมนตรี เปิดเผยภาย  
หลังเป็นประธานคณะกรรมการ  
นโยบายยางธรรมชาติ (กนย.)  
เมื่อวันที่ 21 ต.ค.ว่า ที่ประชุม  
ได้หารือกับทุกฝ่ายเพื่อแก้ปัญหา  
ยางพาราดกต่ำ โดยจะไม่มีการ  
จ่ายเงินชดเชยส่วนต่างราคา  
ให้เกษตรกร แต่จะเพิ่มปริมาณ  
การใช้ยางพาราในประเทศให้  
ได้จากปัจจุบันที่ใช้เพียง 10%  
ของยางที่ผลิตได้

ล่าสุดได้สั่งการให้กรม  
ทางหลวงไปดำเนินการใช้น้ำ  
ยางเป็นส่วนผสมในการทำถนน  
ส่งเสริมผลิตพื้นถนนยาง สนับสนุน  
น้ำยางพารามาทำสนามฟุตบอล  
โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
เร่งเสนอมาตรการเข้าสู่คณะ  
รัฐมนตรี (ครม.)

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ  
รมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าว  
ว่า กนย.ได้หารือถึงการช่วย  
เหลือชาวสวนยางเกี่ยวกับการ  
ประกอบอาชีพ โดยจะขอเพิ่ม  
วงเงินสินเชื่อเพื่อประกอบ  
อาชีพวงเงิน 1 หมื่นล้านบาท  
เพราะมีชาวสวนยางให้ความสนใจ  
มากจากที่ตั้งเป้าไว้ 3 หมื่น  
ราย ขณะนี้มีเกษตรกรสนใจ  
ถึง 5 หมื่นราย จึงจะเสนอ  
ครม.ขอเพิ่มวงเงินอีก 2,000  
ล้านบาท โดยจะเสนอเข้า  
ครม. ในอีก 2 สัปดาห์ ■



22 ตุลาคม 2558 หน้า 1, 14 (1)

## กรธ.สกักตบประชาชนนิยม

### ถือเป็นหน้าที่รัฐ-พบ 16 หน่วยงานใช้งบฟิอาร์ 2 พันล้าน

กรธ.เล็งเพิ่มหมวดหน้าที่พื้นฐานของรัฐ ป้องกันพรรคการเมือง ใช้เป็นนโยบายสร้างคะแนน ครธ.เอกขเร้งบฟิอาร์ 16 หน่วยงาน พบใช้เงินเฉียด 2 พันล้าน ก.พลังงานแชมป์ "บิกตู" ตก กนย.-เกษตรกรพอใจมาตรการช่วยเหลือ

อ่านต่อหน้า 14

#### ประชาชนนิยม

ความคืบหน้าการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม นายอมร วาณิชวิวัฒน์ โฆษกคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) แสดงผลการประชุม กรธ.ว่า ขณะนี้ยังคงพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญเป็นรายมาตรา ในหมวด 3 สิทธิเสรีภาพของปวงชนชาวไทย ในมาตราที่ 32-39 โดยได้ยึดตามหลักนโยบายของนายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธาน กรธ. ที่ต้องการให้ร่างรัฐธรรมนูญตามแบบของ กรธ.เอง

นายอมร กล่าวอีกว่า ในการร่างรัฐธรรมนูญครั้งนี้จะนำประเด็นที่มีอยู่เดิมไปบัญญัติใหม่ หรือนำไปใส่ไว้ในส่วนอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยที่ผ่านมามีการกำหนดสิทธิของบุคคลที่อยู่ภายใต้รัฐซึ่งสิทธิดังกล่าวรัฐจะต้องดูแล เช่น การได้รับความดูแลหรือการได้รับสวัสดิการด้านต่างๆ โดยที่ประชุม กรธ.ได้หารือว่าจะเพิ่มหมวดใหม่ว่าด้วยอำนาจหน้าที่ของรัฐจัดการสวัสดิการให้แก่ประชาชน เนื่องจากบางเรื่องเป็นมาตรการพื้นฐานที่รัฐควรจะทำให้แก่ประชาชน จึงต้องบัญญัติให้เป็นหน้าที่รัฐโดยตรง อย่างในเรื่องการศึกษา สาธารณสุข สวัสดิการทางสังคม หรือในเรื่องของเสรีภาพรวมกลุ่มของประชาชน โดยเรื่องนี้ไม่ได้หมายถึงการรวมตัวทางการเมืองแต่อย่างใด เป็นต้น อีกทั้งการกำหนดหมวดเพิ่มเติมก็เป็นการป้องกันฝ่ายพรรคการเมืองแอบอ้างสิ่งที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญไปเป็นนโยบายของตนเองเพื่อสร้างคะแนนนิยม

ผู้สื่อข่าวถามว่า หมวดดังกล่าวจะแตกต่างกับแนวนโยบายพื้นฐานของรัฐอย่างไร นายอมรกล่าวว่า แนวนโยบายของรัฐเป็นการเขียนอย่าง

กว้างๆ และเป็นกลาง ซึ่งจะทำตามหรือไม่ทำก็ได้ แต่การระบุหน้าที่นั้นจะมีการระบุรายละเอียดที่ชัดเจนและลึกๆ อย่างเช่นเรื่องการศึกษาอาจจะมีการกำหนดให้เรียนฟรี เป็นต้น

ทั้งนี้ การประชุม กรธ.ครั้งต่อไป จะประชุมรอบนอกในเวลา 11.30 น. เนื่องจากขณะนี้ กรธ.ได้จัดตั้งคณะอนุกรรมการหลายชุดและเพื่อให้กระบวนการทำงานไม่เสียเวลามาก จึงได้เปิดโอกาสให้ได้พูดกันก่อนที่จะประชุมกันจริงในเวลา 13.30 น. ส่วนการลงพื้นที่ร่วมกับสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) วันที่ 31 ตุลาคม-1 พฤศจิกายน เบื้องต้นสมาชิก กรธ.ยังไม่มีความคิดเห็นว่าจะเข้าร่วมลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นหรือไม่ เนื่องจากแต่ละคนติดภารกิจ ทั้งนี้ กรธ.ก็ไม่ปิดกั้นการรับฟังความคิดเห็นจากสนช. หากมีโอกาส หรือมีกรธ.คนใดไม่ได้ติดภารกิจก็อาจจะร่วมลงพื้นที่ไปด้วยในโอกาสต่อไป

#### ● ส่งหนังสือขอความเห็นรธน.ถึงรัฐบาลแล้ว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม ที่ผ่านมา ครม.ได้มีมติรับทราบหนังสือขอรับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการร่างรัฐธรรมนูญของนายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธาน กรธ. ที่ทำถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อที่กรธ.จะได้นำความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของ ครม.ไปประกอบการพิจารณาการร่างรัฐธรรมนูญต่อไป ทั้งนี้หนังสือดังกล่าวของนายมีชัยเป็นการดำเนินการตามมาตรา 39/1 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญชั่วคราว 2557 ที่บัญญัติให้ กรธ.รับฟังความคิดเห็นจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ครม. สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)

และประชาชน ภายในกำหนดเวลาที่กรธ.กำหนด

#### ● วิษณุไม่แปลกกองคนตรีส่งข้อเสนอ

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีนายรัฐมนตรีมอบหมายให้พิจารณาจดหมายส่วนตัวของนายธนาธิบดิ์ ฤชัยวิเชียร องคมนตรี ที่ส่งข้อเสนอแนวทางการปฏิรูปมาว่า เห็นจดหมายแล้ว เพราะนายฯ ส่งมาที่ตน ซึ่งนายฯ ไม่ได้กำชับอะไรเป็นพิเศษ เพียงแต่เล่าให้ที่ประชุมครม.ฟังว่าเนื้อหาโดยสรุปในจดหมายเป็นอย่างไร ทั้งนี้เข้าใจว่านายมีชัยก็ได้รับจดหมายดังกล่าวด้วยเช่นกัน ซึ่งรัฐบาลอาจจะหยิบเอาข้อเสนอใดข้อเสนอหนึ่งของนายธนาธิบดิ์ไปพิจารณาและดำเนินการต่อไป อย่างไรก็ตาม ไม่ได้มีแค่ข้อเสนอของนายธนาธิบดิ์เท่านั้น ไม่ว่าใครส่งข้อเสนอมารัฐบาลก็รับพิจารณา แต่เพียงอย่างเดียวไม่ใช่ว่าแล้วรัฐบาลก็อุปไว้ไม่ยอมบอกว่าเป็นเรื่องนี้มาจากไหน

เมื่อถามถึงความเหมาะสมของคอนเป็นองคมนตรีที่ส่งข้อเสนอมายังรัฐบาลนั้น นายวิษณุ กล่าวว่า ไม่มีปัญหา เพราะหากจะพูดไปแล้วเรื่องเหล่านี้มีมาทุกยุคทุกสมัยในฐานะเป็นประชาชนเหมือนที่นายมีชัยบอกว่รัฐธรรมนูญไม่ได้ร่างไว้ดีในบ้านคนเดียว เพราะฉะนั้นจึงเป็นของคนทั้งหมด และคณะองคมนตรีก็เป็นสถาบันหนึ่งตามรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกับศาลที่สามารถส่งความเห็นมาได้ องคมนตรีส่งมาก็ไม่แปลกประหลาด ส่วนจะเอาหรือไม่เอาที่ไม่ใช่เรื่องที่นายฯ จะมายืนยันอะไร

เมื่อถามว่า ข้อเสนอในจดหมายดูเหมือนพยายามผลักดันเรื่องยากๆ ที่ไม่เคยมีรัฐบาลใดทำได้ นายวิษณุ กล่าวว่า ไม่ได้ผลักดันอะไร เพียงแต่เสนอแนะมาและครั้งที่นายบรรศักดิ์ อุวรรณโณ เป็นประธานคณะกรรมการกฤษฎีกา (กมธ.) ยกร่างรัฐธรรมนูญ ก็เสนอมาเช่นเดียวกัน และ กมธ.ยกร่างฯ ก็ไม่ได้รับข้อเสนอทั้งหมด รับมาเพียง 20 เปรอร์เซ็นต์ จึงไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดหรือลึกลับซับซ้อน ถ้าลึกลับสื่อคง

22 ตุลาคม 2558 หน้า 1, 14 (2)

ไม่รู้ ทั้งนี้อัตตนาพยา หรือองค์กรอิสระต่างก็มีข้อเสนอมายังรัฐบาล ซึ่งเรื่องที่เสนอไม่ใช่เรื่องส่วนตัวหรือเรื่องเฉพาะภายในองค์กรนั้นๆ แต่ส่งมาหลังได้เห็นปัญหาและข้อห่วงใย จึงได้เสนอแนะมา ส่วนรัฐบาลจะรับหรือไม่รับข้อเสนอก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง

### ● รับบางคนนั่งป.ช.ใกล้ชิดคสช.

นายวิษณุ ในฐานะคณะกรรมการสรรหากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กล่าวถึงการสรรหากรรมการป.ป.ช. 5 คน แทนบุคคลที่จะพ้นวาระเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม ที่ผ่านมา ว่า กรรมการสรรหาไม่ได้อภิปรายถึงบุคคลที่สมควรเข้ารับสรรหา ทำให้เพียงแค่งัดคะแนนเลือก ซึ่งขั้นตอนหลังจากนี้จะส่งรายชื่อทั้ง 5 คน ไปยังสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เพื่อพิจารณาเห็นชอบ ซึ่งสนช.จะตั้งกรรมาธิการขึ้นเพื่อตรวจสอบประวัติก่อนจะลงมติให้ขาด แบบเดียวกับการให้ขาดคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ที่ผ่านมา ซึ่งสนช.อาจจะพิจารณาเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบใครก็ได้ และหากมีบุคคลที่ สนช.ลงมติไม่เห็นชอบจนรายชื่อถูกตีกลับก็จะต้องเข้าสู่กระบวนการสรรหาใหม่อีกครั้ง โดยเริ่มจากการเปิดรับสมัครใหม่ ซึ่งผู้สมัครรายเดิมสามารถสมัครได้อีกครั้ง

เมื่อถามว่า มีการตั้งข้อสังเกตว่า 1 ใน 5 รายชื่อที่ได้รับการสรรหาเป็นบุคคลใกล้ชิดรัฐบาลหรือคสช. นายวิษณุกล่าวยอมรับว่า “ก็ไม่แปลกอะไร ก็มันใช่”

### ● อัดเพื่อไทยดันข้อเสนออานันท์

นายราเมศ รัตนะเชวง รองโฆษกและคณะทำงานด้านกฎหมายพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณีสมาชิกพรรคเพื่อไทยออกมาโจมตีข้อเสนอของนายอานันท์ ทรัพย์วิเชียร องคมนตรี ว่า ข้อเสนอแนะของนายอานันท์เป็นเรื่องที่ทุกคนควรรับฟัง เพราะท่านได้เสนอแนะในสิ่งที่ถูกต้อง มีคุณค่า เป็นประโยชน์ต่อประเทศทั้งสิ้น การให้ความสำคัญในเรื่องการทุจริต การกระทำผิดของนักการเมือง เมื่อกระทำผิดแล้วไม่ควรให้กลับมากระทำความผิดซ้ำอีก เป็นข้อเสนอแนะที่ทุกคนที่มีหน้าที่ในการปฏิรูปประเทศควรนำไปขับเคลื่อนให้เป็นรูปธรรม เพราะนอกจากจะช่วยปกป้องประเทศแล้ว ยังเป็นเรื่องที่ดีที่ทำให้สถาบัน

ทางการเมืองเป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับและศรัทธา

นายราเมศ กล่าวว่า ยกตัวอย่างเช่น วิชาชีพตุลาการ จะมีมาตรการตรวจสอบและป้องกันที่ดีมาก หากมีตุลาการคนใดประพฤติชั่วเสื่อมเสียก็จะมีมาตรการเด็ดขาดให้ออกจากการเป็นตุลาการ และไม่สามารถที่จะกลับมาเป็นตุลาการได้อีกตลอดชีวิต นี่ก็ตัวอย่างที่ชี้ให้เห็นว่า การตรวจสอบในเรื่องมาตรฐานของวิชาชีพจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศและองค์กรเป็นอย่างมาก นักการเมืองที่กระทำการทุจริตทำผิดก็จะเป็นไม่สามารถกลับมาสร้างความเสียหายได้อีก คนที่จะเข้ามาเป็นนักการเมืองก็จะเกิดความเกรงกลัวต่อมาตรการเด็ดขาดที่หากประพฤติไม่ดียังจะถูกขจัดออกจากเส้นทางการเป็นนักการเมืองทันทีและตลอดไป นี่ก็ข้อเสนอแนะที่ดีที่ทุกฝ่ายควรนำไปคิด

“สมาชิกพรรคเพื่อไทยควรที่จะรับฟังคำแนะนำของนายอานันท์ ที่ได้เสนอแนะเพื่อประโยชน์ของบ้านเมือง มีคุณค่าต่อส่วนรวม ส่วนรัฐบาลหรือคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ จะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็แล้วแต่ การเสนอแนะของท่านองคมนตรีไม่ใช่เป็นการก้าวก่ายหรือแทรกแซงการทำงานของรัฐบาลหรือคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ สมาชิกพรรคเพื่อไทยหลายคนออกอาการมาโจมตีท่านอย่างเสียหาย ถ้าพวกคุณประพฤติตัวดีจริงอย่าได้กลัวมาตรการใดๆ ที่จะออกมาเลยควรรับฟัง คนที่ไม่เดือดร้อนคนที่เดือดร้อนส่วนมากเป็นคนที่ดีแต่กระทำการในสิ่งที่ไม่ดีทั้งสิ้น คนที่ร่วมกันโกงชาติบ้านเมืองสร้างความเสียหายให้แก่บ้านเมืองเข้ามาทำหน้าที่เพื่อที่จะโกงกินแผ่นดินอย่างเดียวควรหรือไม่ที่จะกลับมาทำหน้าที่อีก พรรคเพื่อไทยลองกลับไปคิดดู” นายราเมศ กล่าว

### ● เตือนกรธ.ร่างรธน.ให้คนยอมจับ

ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงานเสวนาวิชาการเรื่อง “รัฐธรรมนูญไทย : มองไปข้างหน้า” โดยนายธเนศ อาภรณ์สุวรรณ ธรรมศาสตร์วิธาน วิทยาลัยนานาชาติปริ๊ต พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญเพื่อคนส่วนใหญ่ แต่เมื่อเจอนักการเมืองทำให้เจตนารมณ์เพื่อคนส่วนใหญ่ไม่ใช่ไม่ได้ นอกจากนี้ในเนื้อหาของรัฐธรรมนูญที่ต้องมีคือแปลงเป็นการปฏิบัติและข้อเท็จจริง ที่หมาย

ถึงอำนาจฝ่ายนิติบัญญัติ และฝ่ายบริหาร รวมถึงองค์กรตุลาการที่ต้องสะท้อนข้อเท็จจริง ต้องทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย สร้างโครงสร้างที่มีการถ่วงดุล และต้องสะท้อนสิทธิ และเสรีภาพของประชาชนอยู่เสมอ

นายเกษียร เตชะพีระ อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า การร่างรัฐธรรมนูญฉบับของนายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ ที่เน้นการสร้างเมืองให้เป็นใหญ่ เข้าใจว่าเป็นร่างรัฐธรรมนูญที่ทำให้อำนาจไม่เป็นทางการของเครือข่ายคนดี ซึ่งไม่มาจากการเลือกตั้ง กลายเป็นอำนาจที่เป็นทางการ ส่งผลให้เกิดการบั่นทอน จำกัด กำกับอำนาจของฝ่ายบริหารที่มาจากการเลือกตั้ง ขณะเดียวกันปัญหา

การบิดเบือนของเสียงข้างมากจากการเลือกตั้งโดยรัฐบาลและสภาผู้แทนราษฎร เช่น กรณีว่าตัดตอนผู้ต้องสงสัยค่ายาเสพติด, การอุ้มทนายสมชาย นิละไพจิตร, ร่างพ.ร.บ.นิรโทษกรรมเหมาแจ้งสุคตชอย ทำให้เป็นจุดอ่อนประชาธิปไตยแบบมีผู้แทน คือ ส.ส.หลุดจากอำนาจของประชาชนไปอยู่ภายใต้อำนาจของพรรคการเมืองหรือเจ้าของพรรคการเมือง วิธีการแก้ไขคือต้องเพิ่มประชาธิปไตยทางตรง ให้ประชาชนเข้ามาตรวจสอบผู้แทนของตนเอง

ส่วนนายเจษฎ์ โทณะวณิก คณบดีคณะนิติศาสตร์ปริ๊ต พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และที่ปรึกษากรรมการร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2558 กล่าวว่า เมื่อทำเนื้อหาแล้วต้องเพิ่มความชอบธรรม ด้วยการทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ส่วนประเด็นอำนาจรัฐ ต้องมีกลไกการได้มาซึ่ง ส.ส. และ ส.ว. รวมถึงจำนวนต้องจัดวางให้เหมาะสม หากมองว่าการเลือกตั้งคือประชาธิปไตย แต่คนมองว่าการเลือกตั้งเป็นวิธีการได้มาซึ่งผู้แทนในระบอบประชาธิปไตยส่วนหนึ่งเท่านั้น ดังนั้นต้องมีรายละเอียด คือ การเลือกตั้งและการจัดวางโครงสร้างรัฐเพื่อให้ตัวแทนประชาชนมาใช้อำนาจแทนประชาชน ไม่ใช่เพื่อให้ใครเข้ามาใช้อำนาจเท่านั้น ดังนั้นกระบวนการที่เกิดขึ้นต้องถูกตรวจสอบ และถ่วงดุล ระหว่างนิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการ

ด้าน นายวรเจตน์ ภาคีรัตน์ อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่ระดมจะยึดตามรัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 มาตรา 35 แต่สิ่งที่น่าสนใจ คือประเด็นการออกแบบการ

22 ตุลาคม 2558 หน้า 1, 14 (3)

ปกครองที่เหมาะสมกับสังคมไทยนั้น สะท้อนได้ถึงควมมีปัญญา จำเป็นต้องมีการแลกเปลี่ยนความเห็น มีโอกาสแสดงความคิดเห็นที่ก่อนจะตัดสินใจอย่างยุติธรรม ซึ่งระบบนี้ไม่ทำให้คนจำกักัน แต่เมื่อเราดูทุกคน และมองว่าเขาใช้ประชาธิปไตย 4 วินาที จะทำให้ร่างรัฐธรรมนูญเป็นส่วนที่ทำลายระบบได้

“มองอนาคตของร่างรัฐธรรมนูญที่ ครธ.ทำร่างอยู่นั้น จะมีการต่อรองเพื่อให้ผ่านประชามติด้วยการให้พรรคการเมืองร่วมสนับสนุน โดยให้ข้อว่ารัฐธรรมนูญเป็นสิ่งที่พอยอมรับได้ แต่อนาคตไม่มีมันใจว่ารัฐธรรมนูญจะไม่สร้างปัญหาขึ้นอีก” นายวรเจตน์ กล่าว

ขณะที่ นายปริญญ์ เทวานฤมิตรกุล อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า “ไม่เห็นด้วยกับการยึดอำนาจ แต่วิธีป้องกันรัฐประหารหรือแก้คอร์รัปชั่น คือสร้างประชาธิปไตยให้เข้มแข็ง โดยรัฐธรรมนูญถือเป็นส่วนหนึ่ง แม้เราจะขัดแย้งหรือแตกต่างกัน เราต้องปกครองตนเองให้ได้ สำหรับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ไม่คาดหวังอะไรมากกว่าเราจะได้สิ่งที่ดีที่สุด แต่หวังว่า ครธ. จะตั้งใจโดยมีเจตนาที่มุ่งหวังให้คนยอมรับ คิดว่าเราคาดหวังว่าจะได้รัฐธรรมนูญที่พอสมควร โดยไม่แย่งไปว่ารัฐธรรมนูญฉบับที่ยกเลิกไป และพาเรากลับเข้าสู่การปกครองตนเองได้ต่อไป

### ● **คร.ตรวจจบพิจารณา 16 หน่วยงานรัฐ**

แหล่งข่าวจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เปิดเผยว่า คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.) ได้ทำรายงานสรุปโครงการของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐ ที่จัดจ้างให้เอกชนเป็นผู้รับงานหรือออร์แกนไนเซอร์ใน ส่วนงานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ์ที่มีวงเงินการจัดจ้างตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป ต้องรายงานให้ คตร. รับทราบก่อนดำเนินการจัดจ้างตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2558

ทั้งนี้ตรวจพบว่า ตั้งแต่เดือนเมษายน จนถึงปัจจุบัน จาก 16 หน่วยงาน จำนวน 141 รายการ วงเงินรวม 1,999,787,321.16 บาท มี 7 หน่วยงานที่ใช้งบประมาณในส่วนนี้เกิน 100 ล้านบาท โดยหน่วยงานที่ใช้งบประมาณมากที่สุดคือ 1.กระทรวงพลังงาน จำนวน 30 รายการ วงเงิน 455 ล้านบาท โดย บริษัท ปตท. จำกัด

(มหาชน) ใช้งบประมาณมากที่สุด 241.84 ล้านบาท รองลงมา สำนักงานปลัดกระทรวง 93.4 ล้านบาท และสำนักนโยบายอนุรักษณ์พลังงานและพลังงานทดแทน 71 ล้านบาท

2.กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 24 รายการ วงเงิน 387.5 ล้านบาท มีบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ใช้งบมากที่สุด 142 ล้านบาท รองลงมา สำนักงาน กสทช. 135 ล้านบาท และบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) 109.8 ล้านบาท 3.กระทรวงการคลัง วงเงิน 215 ล้านบาท โดยธนาคารออมสินใช้งบมากที่สุด 109 ล้านบาท 4.กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จำนวน 17 รายการ วงเงิน 194 ล้านบาท โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ใช้งบมากที่สุด 104.7 ล้านบาท 5.กระทรวงพาณิชย์ 17 รายการ วงเงิน 173.9 ล้านบาท โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ใช้งบมากที่สุด 96.4 ล้านบาท 6.กระทรวงมหาดไทย 8 รายการ วงเงิน 137 ล้านบาท โดยกรุงเทพมหานคร (กทม.) ใช้งบมากที่สุด 66.5 ล้านบาท และ 7.กลุ่มจังหวัด และจังหวัด 10 รายการ วงเงิน 105 ล้านบาท

สำหรับอีก 9 หน่วยงานที่ใช้งบส่วนนี้ไม่เกิน 100 ล้านบาท ได้แก่ 1.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 82.7 ล้านบาท ใช้งบสูงสุด องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) 60 ล้านบาท 2.กระทรวงอุตสาหกรรม 57.75 ล้านบาท 3.กระทรวงคมนาคม 45.98 ล้านบาท โดยสำนักงานบริหารโครงการ (สปร.) ใช้ในโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนมากที่สุด 29 ล้านบาท 4.กระทรวงวัฒนธรรม 41.5 ล้านบาท 5.กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) 35.18 ล้านบาท 6.กระทรวงศึกษาธิการ 30.7 ล้านบาท 7.กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 14 ล้านบาท เป็นโครงการสื่อสารประชาสัมพันธ์สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ 8.กระทรวงสาธารณสุข 13.92 ล้านบาท และ 9.สำนักนายกรัฐมนตรี 10 ล้านบาท ทั้งนี้รายงานดังกล่าวพล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัณ ประธาน คตร. ได้ลงนามและนำรายงานให้ที่ประชุม ครม. เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม ที่ผ่านมา ได้รับทราบแล้ว

### ● **“บิ๊กตู่” ถกกนย.พัฒนายางยั่งยืน**

วันเดียวกัน ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) ครั้งที่ 3/2558 โดยมี พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ นายอานวย ปะติเส ที่ปรึกษารมว.เกษตรและสหกรณ์ นายสุนทร รัชย์รงค์ ผู้แทนเกษตรกรสวนยาง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

พล.อ.ประยุทธ์เปิดเผยภายหลังประชุม ว่า การประชุมวันนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งของภาคหรือกลุ่มเกษตรกรที่ปลูกยางพารา รวมทั้งผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิต ภาคเอกชน พ่อค้า ที่ประชุมหรือหลายเรื่องในการพัฒนาและปฏิรูปโครงสร้างของการผลิตและจำหน่ายยางพาราให้มีความยั่งยืนจะได้ไม่เกิดข้อขัดแย้ง โดยพูดถึงการสร้างความเข้มแข็ง ปรับต้นทุนการผลิต การตลาด การใช้ยางในประเทศ ซึ่งได้ส่งการไปให้กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม พิจารณาการใช้ยางสร้างถนน และการส่งเสริมใช้ยางที่นำมาทำที่นอน สนามฟุตบอล เป็นต้น รวมทั้งการเดินหน้าโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเมืองยาง หรือรับเบอร์ซิตี

“ส่วนเรื่องการชดเชยราคาขาย เป็นอันรายต่อข้อตกลงดับเบ็ลยูทีโอ การชดเชยราคาส่วนต่างมาก ๆ ใช้ไม่ได้แล้ว โดยที่ผ่านมาก็ถูกจับตามูเหมือนกัน วันนี้ต้องหามาตรการอื่น ช่วงสร้างความเข้มแข็ง ให้เกษตรกรตัวเองได้เมื่อราคายางตก เช่น การปลูกพืชเสริม การเลี้ยงสัตว์ ห่วงโซ่คุณค่า เชื่อมโยงการตลาด ทั้งชุมชนท้องถิ่นภูมิภาค ไปสู่ประชาคมโลก” พล.อ.ประยุทธ์ กล่าว และว่า ในวันนี้คิดว่าจะมีอะไรขับเคลื่อนได้บ้าง เช่น การศึกษาลงทุนเรื่องสถานีทดสอบยางและยางยนต์ล้อ ซึ่งจะไม่ต้องส่งไปทดสอบยังต่างประเทศ ก็โอกาสสร้างสนามทดสอบรถยนต์ด้วย เพื่อจะได้มีคนมาใช้บริการ

### ● **ชาวสวนยางพอใจมาตรการช่วย**

ด้าน นายสุนทร รัชย์รงค์ ผู้ประสานงานแนวร่วมกู้ชีพชาวสวนยาง 14 จังหวัดภาคใต้ กล่าวว่า การเคลื่อนไหวของเครือข่ายชาวสวนยาง หรือการแสดงออกของชาวสวนยางตามกรอบของกฎหมายเป็นสิทธิคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ ส่วนมาตรการต่าง ๆ ที่ตกลงระหว่างกันทั้งนายกรัฐมนตรีและรมว.เกษตรและสหกรณ์ สิ่งที่เราเรียกร้องคือการช่วยเหลือ ซึ่งชัดเจนว่า หากใช้



22 ตุลาคม 2558 หน้า 1, 14 (4)

ประเด็นเรื่องของส่วนต่างอาจขัดกับประเด็นขององค์การการค้าโลก (ดับเบิลยูทีโอ) จึงมีมติว่าอะไรก็ได้ที่ไม่ก่อให้เกิดความหนักใจต่อรัฐบาล ความช่วยเหลือดังกล่าวได้หยุดเลือดที่ไหลของชาวสวนยาง โดยเฉพาะคนกรีดยางที่ไม่เคยได้รับความช่วยเหลือมาก่อน ส่วนรายละเอียดความช่วยเหลือในสัปดาห์หน้าจะประชุมทุกภาคส่วน ทั้งนี้เราพอใจการช่วยของรัฐบาล

### ● สภาเดินหน้าสอบกรณีเอกชนร้อง

ที่รัฐสภา นางวารรัตน์ อติแพทย์ เลขาธิการวุฒิสภา ในฐานะประธานคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณีการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ล่าช้า เปิดเผยความคืบหน้าการตรวจสอบว่า ยังอยู่ในกระบวนการตรวจสอบ โดยเชิญบุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูล ซึ่งรายละเอียดยังไม่ขอเปิดเผย เพราะยังไม่พร้อมสรุป ทั้งนี้ยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย ส่วนกรณีคำร้องเรียนของบริษัท ซีโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ต่อการกระทำของผู้มีอำนาจกระทำการแทนสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยไม่ระบุชื่อบุคคลชัดเจนนั้น เชื่อว่าจะไม่เป็นปัญหา เพราะการดำเนินการต้องไปตามข้อเท็จจริง

แหล่งข่าวเปิดเผยว่า ประเด็นที่บริษัท ซีโน-ไทยฯ ได้ยื่นเรื่องขอความเป็นธรรม กรณีที่ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ของผู้มีอำนาจกระทำการแทนสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ที่ส่งผลกระทบต่อความสำเร็จของงานโครงการก่อสร้างใน 4 ประเด็น ได้แก่ 1.ไม่ดำเนินการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค และไม่รับฟังข้อเสนอแนะและข้อทักท้วง อีกทั้งมีเจตนาประวิงเวลาพิจารณาต่อขยายเวลาให้บริษัท 2.ไม่พยายามบริหารสัญญา ไม่ยอมปรับแก้รูปแบบงานและประวิงเรื่องขอปรับแก้วงงาน 3.ไม่มีการเจรจาบรรเทาปัญหาและตั้งบุคคลที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนเคยเป็นกรรมการตรวจการจ้างออกแบบมาเป็นกรรมการตรวจการจ้างอีก ซึ่งขัดต่อหลักธรรมาภิบาล และ 4.ปัญหาการขนดินไปบริจาค ซึ่งบริหารงานผิดพลาดไม่เอาใจใส่และพยายามแก้ปัญหากันทำให้งานก่อสร้างล่าช้าออกไป

ส่วนการตรวจสอบข้อเท็จจริงทางคณะกรรมการได้เชิญบุคคลฐานะผู้มีอำนาจกระทำการแทนสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รวมถึงผู้เกี่ยวข้องอื่น เข้าชี้แจงด้วยวาจาและเป็นลายลักษณ์อักษร เบื้องต้นในคำชี้แจงของ

ผู้มีอำนาจกระทำการแทนสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนฯ ตามประเด็นประวิงขยายเวลาทำงานนั้น เดิมบริษัท ซีโน-ไทยฯ ร้องขอให้ขยายเวลาเป็น 487 วัน แต่คณะกรรมการได้พิจารณาจากหลักฐานและเอกสารข้อเท็จจริงเห็นว่าควรขยายให้เพียง 287 วัน โดยล่าสุด นางจันทร์เพ็ญ อานามวัฒน์ รักษาการเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร อยู่ระหว่างการพิจารณาขยายสัญญาจ้างจากเดิมที่กำหนดสิ้นสุดสัญญา 24 พฤศจิกายนนี้

แหล่งข่าวกล่าวอีกว่า ในส่วนข้อกล่าวหาประเด็นไม่ปรับแก้วงงาน ทางคณะกรรมการได้แก้ไขปัญหาคือ การปรับแก้วงงานให้และจ่ายค่าจ้างตามวงงานที่เป็นจริงให้ตรงเวลา ส่วนข้อกล่าวหาประเด็นตั้งกรรมการตรวจการจ้างออกแบบขัดต่อหลักธรรมาภิบาล ในคำชี้แจงพบว่า การตั้งบุคคลในตำแหน่งกรรมการ 2 คณะดังกล่าวสามารถทำได้ โดยไม่ถือว่าผิดระเบียบราชการ นอกจากนี้กรณีการตรวจสอบแบบหรือตรวจการจ้าง จำเป็นต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญและมีความรู้ และข้อกล่าวหาประเด็นขนดินไปบริจาคและบริหารงานผิดพลาด ตามการชี้แจงระบุว่า ทางสำนักงานได้นำดินไปบริจาคให้มูลนิธิหนึ่งที่ขอรับบริจาค ซึ่งมีเอกสารขอรับบริจาค และมีเอกสารได้รับอนุญาตจากกรมธนารักษ์แล้ว แต่ในการขนดินพบว่าการดำเนินการนำดินไปไว้ในที่วางดินไม่เป็นตามคำร้องขอรับบริจาคของมูลนิธิ และเมื่อทราบเรื่องและตรวจสอบพบข้อเท็จจริงว่ามีกรณีนำดินไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ จึงได้แจ้งความเพื่อดำเนินคดีไว้กับกองปราบปราม ซึ่งส่งเรื่องให้ สน.บางโพ ดำเนินการแล้ว

### ● ขรก.เกี่ยวข้องฆาตโตนสั่งย้ายด้วย

ทั้งนี้หลังจากเกิดปัญหาปริมาณดินยังมีอยู่ในพื้นที่และไม่มีผู้ใดขอรับบริจาค ทางคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ จึงเสนอให้นำดินไปขายให้บริษัทเอกชน โดยได้เจรจากับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และกรมธนารักษ์แล้ว ทำให้กำหนดราคาขายอยู่ที่ถูกบาทศกัเมตรละ 20 บาท โดยมีบริษัทรับซื้อดินไปขายแล้ว เบื้องต้นพบว่าบริษัทที่รับซื้อได้นำดินไปขายให้ธนาคารแห่งหนึ่งในราคาถูกบาทศกัเมตรละ 200 บาท

แหล่งข่าวระบุว่า หนังสือร้องเรียนของบริษัท ซีโน-ไทยฯ ถูกตั้งข้อสังเกตจากฝ่ายรัฐสภาว่า เป็นข้อกล่าวหาในความพยายามที่จะให้เกิดการเปลี่ยนตัวกรรมการที่เกี่ยวข้องที่มี

อำนาจกระทำการแทนสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ในโครงการก่อสร้างรัฐสภาแห่งใหม่ เพื่อให้การดำเนินงานมีลักษณะประนีประนอมมากขึ้น นอกจากนี้มีกระแสข่าวว่า เกี่ยวข้องกับคำสั่งย้ายข้าราชการระดับสูงของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส่งผลให้ข้าราชการที่เกี่ยวข้องกับโครงการเกิดความกังวลและเกรงว่าอาจถูกสั่งย้ายด้วย

### ● รอลงอาญา“ปราโมทย์”หมิ่นแม่

ที่ศาลอาญา ถ.รัชดาภิเษก ศาลอ่านคำพิพากษาศาลฎีกา คดีหมายเลขดำ อ.1747/2549 ที่พรรคไทยรักไทย และนายทักษิณ ชินวัตร อดีต นายกรัฐมนตรี ร่วมกันเป็นโจทก์ ยื่นฟ้อง นายปราโมทย์ นาครทรรพ นักวิชาการอิสระ แนวร่วมพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย (พวม.), บริษัท แมนเจอร์ มีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน), น.ส.เสาวลักษณ์ ธีรานุชจรยงค์ อดีตผู้บริหารแผนฟื้นฟูฯ (ศาลยกฟ้องในชั้นไต่สวน), นายขุนทอง ลอเสวีวานิช อดีตบรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณาหนังสือพิมพ์ผู้จัดการ และนายปัญญาภัทร อังศุวรรณ ผู้ดูแลเว็บไซต์ผู้จัดการ เป็นจำเลยที่ 1-5 ในความผิดฐานหมิ่นประมาทผู้อื่นด้วยการโฆษณา และดูหมิ่นผู้อื่นด้วยการโฆษณา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 328, 393 ตามฟ้องโจทก์ปี 2549 บรรยายพฤติการณ์สรุปว่า เมื่อวันที่ 17-25 พฤษภาคม 2549 จำเลยทั้งห้าได้ร่วมกันตีพิมพ์และเผยแพร่โฆษณาบทความ “ยุทธศาสตร์ฟินแลนด์ : แผนการเปลี่ยนแปลงการปกครองไทย ?” ของนายปราโมทย์ จำเลยที่ 1 ลงในหนังสือพิมพ์และเว็บไซต์ โดยใส่ร้ายพรรคไทยรักไทย โจทก์ที่ 1 และนายทักษิณ โจทก์ที่ 2 ให้เสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น เกลียดชัง จำเลยให้การปฏิเสธ

คดีดังกล่าว ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2552 เห็นว่าบทความที่จำเลยที่ 1 เป็นผู้เขียนนั้น ไม่มีบุคคลเป็นพยานเบิกความและไม่นำสืบให้เห็นว่าโจทก์ทั้งสองได้กระทำการล้มล้างการปกครองแต่อย่างใด บทความจึงไม่ได้รับการแสดงความคิดเห็นโดยสุจริตตามหลักวิชาการ และจำเลยที่ 4 มีหน้าที่กลั่นกรองเนื้อหา ก่อนตีพิมพ์ เชื่อว่าจำเลยที่ 4 มีส่วนรู้เห็น จึงให้จำคุกจำเลยที่ 1 และ 4 เป็นเวลา 1 ปี และปรับคนละ 1 แสนบาท แต่จำเลยที่ 1 เป็นนักวิชาการ และจำเลยที่ 4 เป็นนักหนังสือพิมพ์ เคยสร้างคุณงามความดีให้แก่ประเทศชาติ ประกอบ

22 ตุลาคม 2558 หน้า 1, 14 (5)

กับไม่เคยต้องโทษจำคุกมาก่อน โทษจำคุกจึงให้รอลงอาญาไว้ 2 ปี และให้ร่วมกันโฆษณา คำพิพากษาลงในหนังสือพิมพ์รายวัน 5 ฉบับ ส่วนจำเลยที่ 2 และจำเลยที่ 5 ให้ยกฟ้อง

ต่อมาจำเลยที่ 1 และ 4 ยื่นอุทธรณ์ขอให้ยกฟ้อง โดยศาลอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์วันที่ 5 เมษายน 2556 ยืนบทลงโทษในส่วนของจำเลยที่ 1 แต่จำเลยที่ 4 พิพากษาแก้ให้ยกฟ้อง เนื่องจากเห็นว่ายังไม่มีความผิดที่จำเลยที่ 1 ยื่นฎีกาขอให้ยกฟ้อง

ทั้งนี้ ศาลฎีกาตรวจสำนวนประมุขปรึกษารอแล้ว เห็นว่าประเด็นที่จำเลยที่ 1 ยื่นฎีกาประเด็นอำนาจฟ้องของพรรคไทยรักไทย โจทก์ที่ 1, การมอบอำนาจให้นายนพพล มีวระณะ เป็นผู้แทนยื่นฟ้องและเบิกความนั้น นายนพพลไม่ใช่ผู้เสียหายแท้จริง และการพิจารณาโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 393 ที่เกินคำขอของโจทก์และประเด็นอื่นรวม 5 ประเด็นนั้น เป็นการโต้แย้งประเด็นข้อเท็จจริง ซึ่งคดีนี้ศาลล่างทั้ง 2 ศาล พิพากษายืนในส่วนของจำเลยที่ 1 จึงต้องห้ามฎีกาในประเด็นข้อเท็จจริง และจำเลยที่ 1 ก็ไม่ได้รับอนุญาตให้ฎีกาปัญหาข้อเท็จจริงจึงไม่อาจรับฎีกาจำเลยไว้วินิจฉัยได้ ที่ศาลอุทธรณ์ลงโทษจำเลยที่ 1 นั้นชอบแล้วฎีกาของจำเลยทั้งไม่ขึ้น จึงพิพากษายืนให้จำคุก 1 ปี และปรับ 1 แสนบาท โดยโทษจำคุกให้รอลงอาญา มีกำหนด 2 ปี และให้โฆษณาคำพิพากษาในหนังสือพิมพ์เป็นเวลา 7 วัน

### ● ฎีกายกฟ้อง“สนธิ”หมิ่น“ทักษิณ”

วันเดียวกัน ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษกศาลอ่านคำพิพากษาศาลฎีกา คดีหมายเลขดำ อ. 1062/2549 ที่นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ยื่นฟ้อง นายสนธิ ลิ้มทองกุล อดีตแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย (พธม.) และนายขุนทอง ลอเสรีวานิช บรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา นสพ.ผู้จัดการ เป็นจำเลยที่ 1-2 ในความผิดฐานหมิ่นประมาทผู้อื่นโดยการโฆษณา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 328 และ พ.ร.บ.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.และส.ว. พ.ศ. 2541

โจทก์ฟ้องว่า ระหว่างวันที่ 6-24 มีนาคม 2549 จำเลยที่ 1 ได้กล่าวปราศรัยกล่าวหาให้โจทก์เสื่อมเสียและกล่าวหาหมิ่นในเรื่องใส่ยศศักดิ์ โดยศาลชั้นต้นพิพากษาจำคุก จำเลยที่ 1 เป็น

เวลา 3 ปี ส่วนจำเลยที่ 2 ให้จำคุก 2 ปี พร้อมปรับ 4 หมื่นบาท ให้รอลงโทษไว้มีกำหนด 2 ปี โดยให้จำเลยที่ 2 โฆษณาคำพิพากษาโดยย่อในหนังสือพิมพ์ 4 ฉบับ ต่อมาศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษาเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2554 ที่พิพากษาแก้เป็น ให้จำคุกจำเลยที่ 1 เพียง 1 ปี ให้รอลงอาญา 2 ปี และปรับ 2 หมื่นบาท พร้อมโฆษณาคำพิพากษาในหนังสือพิมพ์ ส่วนจำเลยที่ 2 พิพากษายกฟ้อง ต่อมานายทักษิณได้ยื่นฎีกา ขณะที่นายสนธิก็ได้ยื่นฎีกาเช่นกัน

ทั้งนี้ ศาลฎีกาเห็นว่า โจทก์เป็นผู้สมัครใจและลงสมัครรับเลือกตั้งโดยมีเป้าหมายเพื่อบริหารประเทศในตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ส่วนการกระทำ ความเชื่อ อุปนิสัย แม้จะเป็นเรื่องส่วนตัวก็อาจมีผลต่อความไว้วางใจตามศรัทธา ความเชื่อ ความสง่างามและศักดิ์ศรีของประเทศด้วย ซึ่งประชาชนทุกคนย่อมเป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงที่จะสามารถวิจารณ์ให้ความเห็นในทางปกป้องส่วนได้เสียของตนเองรวมทั้งผลประโยชน์ประเทศได้ และถ้อยคำของจำเลยที่ 1 ที่นำสืบนำเชื่อว่าโจทก์มีพฤติกรรมตามที่นำสืบ ประชาชนและคนทั่วไปจึงสามารถแสดงความคิดเห็นติชมด้วยความเป็นธรรมอันเป็นวิสัยที่คนทั่วไปสามารถกระทำได้ ดังนั้นศาลอุทธรณ์พิพากษามานั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้อง จึงพิพากษาแก้เป็นให้ยกฟ้องจำเลยที่ 1

นายสนธิกล่าวภายหลังศาลมีคำพิพากษาว่าคดีนี้ได้ยื่นฎีกาในข้อเท็จจริงและศาลได้เมตตาให้ยกฟ้อง เนื่องจากเห็นว่าโจทก์ไม่ได้นำสืบคัดค้านในประเด็นที่เกี่ยวกับความเชื่อทางด้านไสยศาสตร์ เช่น การทูลศาลพระพรหม การจัดตั้งศาลพระภูมิใหม่ในทำเนียบรัฐบาลและมีพิธีสะเดาะเคราะห์ที่วัดพระแก้ว ก็ทำให้ตนและประชาชนอาจจะเชื่อได้ จึงยอมมีสิทธิที่จะวิพากษ์วิจารณ์ แสดงความคิดเห็นได้

### ● “ปู่”แหวะอุตราไหว้พระ-ซื้อผ้าหมี่ขิด

วันเดียวกัน น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร และนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ อดีตนายกรัฐมนตรี เดินทางกลับจาก จ.หนองคาย ด้วยรถยนต์ส่วนตัว และแหวะที่ตลาดผ้า่านาข่า ด.นาข่า อ.เมือง จ.อุดรธานี ก่อนเดินทางไปยังท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยมีอดีต ส.ส.พรรคเพื่อไทย จ.อุดรธานี และจังหวัดใกล้เคียง รวมถึงนายขวัญชัย ไพรพนา

ประธานชมรมคนรักอุดร ไปร่วมต้อนรับ จากนั้น น.ส.ยิ่งลักษณ์ และนายสมชายพร้อมคณะได้เข้ากราบสักการะพระพุทธรูศรีรัตนมหาสงครามาคาเทวี ภายในวัดนาคาเทวีเป็นการส่วนตัว โดยมีประชาชนที่ทราบข่าวรวมถึงบรรดาพ่อค้าแม่ค้าในตลาดผ้า่านาข่า ต่างนำดอกไม้มามอบให้กำลังใจ พร้อมตะโกน “ยิ่งลักษณ์สู้ๆ” เป็นระยะๆ ทั้งนี้มีกำลังตำรวจทั้งในและนอกเครื่องแบบคอยดูแลรักษาความเรียบร้อยจำนวนหนึ่ง

ต่อมา น.ส.ยิ่งลักษณ์ได้เดินชมตลาดผ้า่านาข่า พร้อมเลือกซื้อผ้าไหมหมี่ขิด ที่เป็นลายประจำจังหวัด จำหน่ายผืนละ 4,500 บาท แต่เจ้าของร้านลดราคาพิเศษเหลือ 3,000 บาท และแหวะซื้อข้าวจี๊และข้าวทกลมกลับไปด้วย โดยระหว่างเลือกซื้อสินค้าในตลาด น.ส.ยิ่งลักษณ์ได้ทักทายพร้อมถ่ายรูปร่วมกับบรรดาพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนอย่างเป็นทางการก่อนเดินทางกลับกรุงเทพฯ

22 ตุลาคม 2558 หน้า 1, 10, 11 (1)

# ชายหนุ่มผู้มองผู้ว่า สวนปชป.

**‘มาร์ค’ นักรบเคลียร์  
‘บู’ โจนส์ตั้งเบรก!  
ทอกผ้าป่าที่อุตร  
ภูิกากุบปราโมทย์  
กตัญญู ‘ทักษิณ’  
‘มาร์ค’ นักรบ ‘ชายหมู่’  
เคลียร์ ปมใจ กทม.  
อ้างปชป. ไม่ขัดแย้งกัน  
เพราะเป็น □ อ่านต่อหน้า 10**

**● สวนปชป. □ ต่อจากหน้า 1**

การตรวจสอบธรรมดา ด้าน ‘สุขุมพันธุ์’ ปอง 2  
รองผู้ว่าฯ ไม่ต้องโชว์พาสปอร์ต-ไม่ปลดพัน  
ตำแหน่ง สวนอดีตส.ส.ร่วมพรรค ยันทำงาน  
ไม่เล่นสงครามวาจา ด้าน ‘ยิ่งลักษณ์’ ชมตลาด  
เข้าหนองคาย-โชว์เมนูทำไข่กระทะแทน หลัง  
ถูกทหารขอร้องสั่งห้าม-ยกเลิกงานทอดผ้าป่า  
ที่อุดรธานี ก่อนกลับกรุง รุดไหว้พระหลวงพ่  
องค์ที่ท่าบ่อ ท่ามกลางประชาชนที่มาก  
กำลังใจ ‘ประยุทธ์’ นั่งหัวโต๊ะประชุมคณะ  
กรรมการนโยบายยางธรรมชาติ ปลื้มผลพ  
ลุยตัวแทนชาวสวนยางลงตัวแก้ปัญหาทั้ง  
ระบบ ด้านประธานกรท.ทำหนังสือถึงพรรค

เพื่อไทยขอพึ่งความเห็นแนวทางยกร่าง  
รัฐธรรมนูญ ‘ภูมิธรรม’ พร้อมให้ความร่วมมือ  
ยื่นยันแถลงการณ์ของพรรคต้องเปิดโอกาส  
รับฟังข้อคิดเห็นทุกฝ่าย

**ยิ่งลักษณ์ ชมตลาดเช้าทำไข่กระทะ**

เมื่อเวลา 08.00 น. วันที่ 21 ต.ค. น.ส.  
ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร และนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์  
อดีตนายกฯ พร้อมคณะผู้ติดตาม เดินทาง  
มายังตลาดสดโพธิ์ชัย เขตเทศบาลเมือง  
หนองคาย โดยทักทายกับพ่อค้าแม่ค้าและ  
ประชาชนที่มาจับจ่ายสินค้า ซึ่งมีผู้ชื่นชอบมา  
รอต้อนรับพร้อมมอบดอกไม้ให้กำลังใจด้วย  
โดยน.ส.ยิ่งลักษณ์ ได้มาชิมร้านกาแฟไข่  
กระทะภายในตลาด และทดลองทำไข่กระทะ  
เมนูอาหารเช้ายอดฮิตของชาวหนองคาย  
โดยน.ส.ยิ่งลักษณ์ ได้สอบถามวิธีการทำไข่  
กระทะ พร้อมระบุว่าจะนำกลับไปทำรับ  
ประทานเองที่บ้าน

สำหรับร้านดังกล่าว เป็นร้านที่น.ส.  
ยิ่งลักษณ์ เมื่อครั้งเป็นนายกฯ และมาปฏิบัติ  
ภารกิจที่จ.หนองคาย จะแวะมารับประทาน  
ไข่กระทะเป็นประจำ จากนั้นคณะทั้งหมด  
ร่วมกันรับประทานอาหารเช้า ก่อนเดิน  
ทักทายประชาชน ซึ่งมีประชาชนมาขอถ่าย  
รูปจำนวนมาก

**ไหว้หลวงพ่พระเจ้าองค์ดีที่ท่าบ่อ**

จากนั้น น.ส.ยิ่งลักษณ์ และนายสมชาย  
เดินทางไปกราบหลวงพ่พระเจ้าองค์ดีที่  
วัดศรีชมภูองค์ดี บ้านน้ำโมง ต.ท่าบ่อ  
จ.หนองคาย และเดินทางต่อไปยัง วัดผ  
าคาเสื้อ อ.สังขม จ.หนองคาย แล้วจึงเดินทาง

กลับเข้า จ.อุดรธานี ขึ้นเครื่องบินเดินทาง  
กลับ กทม.

เวลา 11.30 น. น.ส.ยิ่งลักษณ์และ  
คณะ แวะรับประทานอาหารอีสานที่ร้าน  
อาหารชื่อดัง ในอ.สังขม จากนั้นเดินทางไป  
ไหว้พระสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บ้านคูเมืองที่วัดผาค  
าเสื้อ อ.สังขม ก่อนจะเดินทางมายังตลาดค้า  
นาข้าว ต.นาข่า อ.เมือง จ.อุดรธานี ท่ามกลาง  
ชาวบ้านกว่า 300 คน โดยมีอดีตนักการเมือง  
พรรคเพื่อไทย เช่น นายอนันต์ ศรีพันธ์ นาง  
เทียบจุฬา ขาวขำ นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช  
และนายขวัญชัย ไพรพนา มารอต้อนรับ  
ทันทีที่มาถึง กลุ่มชาวบ้านตะโกนต้อนรับ  
ด้วยความดีใจ โผเข้าสวมกอด ถ่ายภาพเป็นที่  
ระลึก มอบดอกไม้สีแดง ผ้าพันคอสีแดง  
ก่อนที่ น.ส.ยิ่งลักษณ์ จะเดินชมตามร้านและ  
ทักทายชาวบ้านที่มารอต้อนรับแน่นขนัดไม่  
ต่างจากสมัยเป็นนายกฯ และได้แวะซื้อข้าวจี  
และข้าวหลามด้วย

**ปลื้มชาวบ้านเก็บภาพโปสเตอร์ไว้**

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ระหว่างเดินผ่านร้านค้า  
น.ส.ยิ่งลักษณ์ได้เจอภาพเก่าที่เจ้าของร้านถ่าย  
เก็บไว้สมัยเป็นนายกฯ ก็ดีใจ ขอดูและเซ็น  
ชื่อลงไว้ในภาพให้กับเจ้าของร้านพร้อมถ่าย  
ภาพเป็นที่ระลึก และเดินมาถึงช่วงกลางตลาด  
น.ส.ยิ่งลักษณ์ยิ้มดีใจเมื่อได้เห็นแผ่นภาพ  
โปสเตอร์ขนาด 1X1 เมตร มีภาพของน.ส.  
ยิ่งลักษณ์ นายทักษิณ และนายขวัญชัย พร้อม  
ข้อความ “บ้านนี้ต้องการให้ทักษิณ กลับ  
ประเทศไทย” ขณะที่ชาวบ้านขอร้องให้ถ่าย  
ภาพร่วมกันตรงจุดนี้

22 ตุลาคม 2558 หน้า 1, 10, 11 (2)

นอกจากนี้ ยังพบว่ายังมีหลายร้านที่ติดรูป น.ส.ยิ่งลักษณ์ และนายทักษิณ ไร่บริเวณบ้าน และมีชาวบ้านสวมเสื้อสีแดงที่หน้าอกมีภาพเหมือน น.ส.ยิ่งลักษณ์ ทำให้ น.ส.ยิ่งลักษณ์ โผล่เข้ามาสวมกอดด้วยความดีใจ และถ่ายภาพด้วยเป็นที่ระลึก

จากนั้นคณะ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ไปกราบไหว้พระใหญ่ พระพุทธศรีรัตนมหาภังคคณาภาเทวี สูง 20 เมตร ภายในวัดนาภาเทวี ซ้ำตลาดบ้านท่า แล้วเดินตลาดทักทายชาวบ้านที่มารอเกือบ 500 คน อย่างเป็นกันเอง ส่วนใหญ่เข้ามาขอถ่ายรูปและให้กำลังใจต่อสู้คดี ก่อนจะเดินทางไปยังสนามบินนานาชาติอุดรธานี เพื่อขึ้นเครื่องบินกรุงเทพฯในเวลา 17.00 น.

### ห้ามทอดผ้าป่า-จนท.ประกบแจ

รายงานข่าวจากคนใกล้ชิดอดีตนายกฯเปิดเผยว่า เดิม น.ส.ยิ่งลักษณ์ นายสมชาย และพี่สาว ต้องการไปร่วมทำบุญทอดผ้าป่าที่วัดในจ.อุดรธานี วันที่ 20-21 ต.ค. โดยวันที่ 20 ต.ค.ที่ผ่านมา คณะของอดีตนายกฯเดินทางถึงสนามบินอุดรธานี จากนั้นเดินทางไป จ.หนองคาย เพื่อสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และนมัสการเจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัย ก่อนกลับมาพักที่โรงแรมที่พักในจ.อุดรธานี แต่ปรากฏว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหาร แจกให้ทราบว่ามีคำสั่งห้ามไม่ให้อดีตนายกฯทำกิจกรรมใดๆ ทั้งนี้ ได้มีกำลังทหารและตำรวจทั้งในและนอกเครื่องแบบ คอยติดตามความเคลื่อนไหวตลอดระยะเวลาที่ น.ส.ยิ่งลักษณ์ อยู่ใน จ.หนองคาย

สำหรับโปรแกรมการเดินทางร่วมทำบุญทอดผ้าป่าที่จ.อุดรธานี ได้รับแจ้งจากอดีต ส.ส.ในพื้นที่ซึ่งเป็นผู้ประสานงานระบุว่า ทหารจากค่ายประจักษ์ศิลปาคม มีคำสั่งให้ยกเลิกงานทอดผ้าป่า ที่อดีตนายกฯ จะเดินทางไปทำบุญ โดยให้เหตุผลว่าไม่เหมาะสมทำให้น.ส.ยิ่งลักษณ์ ต้องอยู่ในจ.หนองคายอีก 1 วัน ซึ่งตลอด 1 วันในจ.หนองคายยังคงมีเจ้าหน้าที่ทหารคอยติดตามจำนวนมาก แม้แต่เรือลาดตระเวนในลำน้ำโขง เรือรบปข.ก็เข้าร่วมติดตามสังเกตการณ์ด้วย

### 'บิกตู' หัวโต๊ะประชุมแก้ร่างกาย

เมื่อเวลา 09.00 น. วันเดียวกัน ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) เป็นประธานประชุม คณะกรรมการนโยบายของธรรมชาติ หรือนกย.

ครั้งที่ 3/2558 มี พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ นายอำนาจ ปะติเส ที่ปรึกษารมว.เกษตรฯ นายสุนทร รัชย์รงค์ นายคสมาคมเกษตรกรชาวสวนยาง 16 จังหวัดภาคใต้ ในฐานะผู้แทนเกษตรกรสวนยาง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

นายกฯกล่าวในที่ประชุมว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับแก้ปัญหาสินค้าเกษตร โดยเฉพาะยางพารา แต่รวมถึงข้าว ปาล์ม น้ำมัน มันสำปะหลัง สับปะรด เราต้องคำนึงถึงปัจจัยแวดล้อมประกอบ นอกเหนือจากราคา ปัจจุบันยางพาราส่วนใหญ่จะส่งออกไปขายต่างประเทศ แต่เมื่อเศรษฐกิจโลกไม่พร้อมรับซื้อได้เท่าเดิม จึงต้องปรับแนวทางให้หันกลับมาใช้ยางพาราในประเทศมากขึ้น ส่วนความคืบหน้าตั้งโรงงานยางพาราเต็มรูปแบบจะเกิดขึ้นในเร็วๆ นี้ตามนโยบายรัฐบาล แม้ตนจะไม่ได้ทำอาชีพปลูกยางพารา แต่หวังว่าแนวทางที่วางไว้จะแก้ปัญหาให้เป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืนได้ ขอขอบคุณ ภาครัฐ เอกชน ผู้ประกอบการ และเกษตรกรที่มาร่วมประชุม ซึ่งทราบข่าวที่ว่าทุกฝ่ายทำความเข้าใจระหว่างกันเรียบร้อยแล้ว

### ปลื้มพูดกันเข้าใจ-ชี้ข้อตกลง WTO

จากนั้นเวลา 11.10 น. พล.อ.ประยุทธ์ให้สัมภาษณ์หลังการประชุมกยท.ว่า ที่ประชุมหารือหลายเรื่องในการพัฒนาปฏิรูปโครงสร้างการผลิตและจำหน่ายยางพาราให้มีความยั่งยืน จะได้ไม่เกิดข้อขัดแย้ง โดยพูดถึงการสร้างเสริมความเข้มแข็ง ปรับต้นทุนการผลิต การตลาด การใช้ยางในประเทศ ซึ่งได้สั่งการให้กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม พิจารณาการใช้ยางสร้างถนน ควบถนบนเส้นโคบ้างต้องการใช้ยาง ปัญหาคือราคายางสำหรับก่อสร้างถนนนั้นสูงขึ้น จึงต้องดูตามความเหมาะสม ยืนยันว่าจะใช้ยางในประเทศให้มากขึ้น เนื่องจากที่ผ่านมาใช้ 10 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า ที่ประชุมยังพูดถึงการส่งเสริมการใช้ยางที่มาจากต้นอ่อน สนามฟุตบอล เพราะทำถุงมืออย่างเดียวยังไม่เพียงพอ ส่วนการใช้ยางทำสนามกีฬาที่มีปริมาณมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง และอุตสาหกรรมการผลิตยางในประเทศ กำลังทำโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเมืองยาง หรือรับเบอร์ซิตี้อยู่

“ที่ประชุมคุยกันดีมาก ทุกกลุ่มมาพูด

กันหมด พ.ร.บ.การยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 ได้ออกมาแล้ว และพอใจที่ทุกคนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม ทั้งในคณะกรรมการตามนโยบายของของกฎหมายใหม่ และคณะกรรมการต่างๆ วันนี้ไม่มีปัญหาแล้ว โดยวันที่ 20 ต.ค.มีการหารือถึงกลางศึก จึงได้ข้อยุติ ไม่มีข้อขัดแย้งใดๆ และรับปากกันว่า จะเดินหน้าสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรผู้ผลิตยาง ผู้กรีดยางด้วย วันนี้ต้องพูดถึง 3 ส่วนทั้งเจ้าของสวน คนรับจ้างทำ และผู้กรีดยางที่ต้องดูแล แต่เรื่องการชดเชยเป็นอันตรายต่อข้อตกลงองค์การการค้าโลก(WTO) การชดเชยราคาส่วนต่างต่างๆ ใช้ไม่ได้แล้วที่ผ่านมาก็ถูกจับตามองเหมือนกันจึงต้องหามาตรการอื่น ช่วยสร้างความเข้มแข็ง ให้เขาช่วยตัวเองได้เมื่อราคายางตก เช่น การปลูกพืชเสริม การเลี้ยงสัตว์ เชื่อมโยงการตลาดทั้งชุมชนท้องถิ่น ภูมิภาค “ไปสู่ประชาคมโลก” นายกฯกล่าว

### 'บิกนวมขง' เผยชดเชยส่วนต่างไม่ได้

ด้าน พล.อ.ฉัตรชัยกล่าวว่า รัฐบาลมีโครงการส่งเสริมอาชีพเสริมของเกษตรกรชาวสวนยาง ซึ่งได้รับความสนใจมากถึง 5

หมื่นรายจากเดิมตั้งเป้าไว้ 3 หมื่นราย จึงต้องขยายเวลาจนถึงปลายปีนี้และเพิ่มวงเงินขึ้นอีก 2 พันล้านบาท จากเดิมมีอยู่ 1 หมื่นล้านบาท ส่วนการอุดหนุนชดเชยราคาต่างๆ นั้น ที่ประชุมหารือและตกลงร่วมกันทุกภาคส่วน ทั้งเกษตรกร คนกรีดยาง และเจ้าของสวนยาง ได้ข้อยุติและเห็นตรงกันว่าไม่สามารถชดเชยส่วนต่างราคาได้ เพราะอาจมีปัญหาและอาจไม่ตรงตามความต้องการของเกษตรกรที่แท้จริงได้ แต่จะเน้นสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตของเกษตรกรเพื่ออยู่อย่างยั่งยืนต่อไปได้

พล.อ.ฉัตรชัยกล่าวว่า นายกฯให้คนเป็นประธานประชุมร่วมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อหามาตรการช่วยเหลือเกษตรกรต่างๆ ภายในสัปดาห์หน้าที่กระทรวงเกษตรฯ และนำเข้าสู่ที่ประชุมครม.ในสัปดาห์ถัดไป ซึ่งจะช่วยเหลือได้อย่างแท้จริงและตรงความต้องการของเกษตรกร รวมทั้งไม่ฝักใฝ่คิดต่างๆ และเชื่อว่าการทำงานภายใน 2 สัปดาห์นี้จะดำเนินการได้รวดเร็วและเห็นผลเป็นรูปธรรมได้ภายในปีนี้

พล.อ.ฉัตรชัยกล่าวว่า ขณะนี้มีพื้นที่ปลูก

22 ตุลาคม 2558 หน้า 1, 10, 11 (3)

ยางลดลง ส่วนสต็อกของพาราที่มีอยู่ คน  
รายงานต่อนายกฯแล้ว ซึ่งในส่วนนี้มีเงื่อนไข  
และพันธสัญญาที่จะขายให้กับบริษัทต่างๆ ที่  
มีอยู่แล้วและจะยังคงเดินหน้าต่อไป และหาก  
มีมาตรการที่ตรงตามความต้องการของ  
เกษตรกรที่หารือในสัปดาห์หน้า เชื่อว่า  
สถานการณ์ต่างๆ ก็จะดีขึ้น เรื่องการชดเชย  
นั้นเกษตรกรก็ยอมรับและคุยร่วมกันว่าเราไม่  
อยากทำอะไรที่ผิดกฎหมาย หรือเรื่องที่จะถูก  
จับตาจากต่างประเทศ ซึ่งมีตัวอย่างอยู่แล้ว  
เช่น เรื่อง IUP ซึ่งเป็นเรื่องที่เราไม่ควรทำ ซึ่ง  
เกษตรกรเข้าใจดีและบอกว่าไม่เอาแล้วที่จะ  
มาชดเชยราคา แต่มาคุยกันว่าจะให้ช่วยเหลือ  
อย่างไร ให้ตรงความต้องการและครอบคลุม  
ทุกมิติ

#### แกนมือบอยยังมีสิทธิ์แสดงออก

รมว.เกษตรฯกล่าวว่า ส่วนเรื่องราคา ทาง  
กระทรวงเกษตรฯมีแผนงานและการหาตลาด  
เพิ่มแล้ว ยังจะพูดคุยในเรื่องการติดตาม  
สัญญาต่างๆ ที่มีพันธกรณีอยู่แล้วโดยจะ  
เร่งรัด เพื่อดึงปริมาณยางจากตลาดไปส่วน  
หนึ่ง ส่วนพ.ร.บ.การยาง ก็มีข้อยูติและจะเดิน  
หน้าต่อภายในวันที่ 11 พ.ย.นี้ จะทำให้องค์กร  
เกี่ยวกับยางขับเคลื่อนต่อไปได้ และหากทำ  
ไปพร้อมๆ กันทั้งหมด สถานการณ์จะดีขึ้น  
และการประชุมวันนี้เป็นมติที่ดีที่ทุกคนร่วม  
กันและจริงใจแก้ปัญหา และเข้าใจว่าจะไม่มี  
การเคลื่อนไหวจากกลุ่มเกษตรกร

ขณะที่นายสุนทรกล่าวว่า การแสดงออก  
ต่างๆ ที่อยู่ในการขอ เกษตรกรชาวสวนยางมี  
สิทธิ์แสดงออก ส่วนมาตรการต่างๆ ที่ตกลง  
กันทั้งนายกฯและรมว.เกษตรฯ สิ่งที่เราเรียก  
เรื่องคือการช่วยเหลือ ซึ่งชัดเจนว่าหากใช้  
ประเด็นส่วนต่างจากข้อตกลงกับประเด็นของWTO  
จึงมีมติว่าจะอะไรที่ไม่ก่อให้เกิดความหนักใจ  
ต่อรัฐบาล ความช่วยเหลือดังกล่าวได้หยุด  
เลือดที่ไหลของเกษตรกรชาวสวนยาง โดย  
เฉพาะคนกรีดยางที่ไม่เคยได้รับความช่วยเหลือ  
มาก่อน ส่วนรายละเอียดความช่วยเหลือ  
นั้น ในสัปดาห์หน้าจะมีการประชุมทุกภาค  
ส่วนที่เกี่ยวข้อง ภาคเกษตรกรก็ใช้วิธีให้เขา  
สะท้อนมาว่าต้องการอะไรไม่ใช่การกำหนด  
จากข้างบน

#### วิญญูแจ่มจ.ม.ธานินทร์ชงปฏิรูป

ค้านนายวิญญู เครืองาม รองนายกฯ ให้  
สัมภาษณ์ถึงการค้าเลือกรายชื่อคณะกรรมการ  
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่ง

ชาติ(ป.ป.ช.) จำนวน 5 คนว่า ในที่ประชุม  
กรรมการสรรหา นั้น ไม่มีการอภิปรายถึง  
บุคคล เพียงแค่ลงคะแนนเลือกเท่านั้น ส่วน  
ขั้นตอนหลังจากนี้คือส่งรายชื่อทั้ง 5 คนไปยัง  
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) เพื่อพิจารณา  
เห็นชอบ ซึ่งสนช.จะตั้งกรรมาธิการตรวจ  
สอบประวัติ ก่อนจะลงมติโหวต เป็นลักษณะ  
เดียวกับการลงมติเห็นชอบคณะกรรมการ  
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ(กสม.)ที่ผ่านมา หาก  
มีบุคคลที่สนช.ลงมติไม่เห็นชอบรายชื่อใด ก็  
ต้องสรรหาใหม่อีกครั้ง เริ่มจากเปิดรับสมัคร  
ใหม่ ซึ่งผู้สมัครรายเดิมสามารถสมัครใหม่ได้  
ส่วนที่ดั่งข้อสังเกตว่า 1 ใน 5 รายชื่อนั้นเป็น  
บุคคลใกล้ชิดรัฐบาลหรือคสช. นายวิญญู  
กล่าวว่า “ก็ไม่แปลก ก็มีน้ำ”

นายวิญญูกล่าวถึงกรณีพล.อ.ประยุทธ์  
มอบให้พิจารณาจดหมายส่วนตัวของนาย  
ธานินทร์ กรัยวิเชียร องคมนตรีและอดีต  
นายกฯ ที่ส่งข้อเสนอแนวทางการปฏิรูปมาว่า  
เห็นจดหมายแล้ว นายกฯส่งมาที่ตน แต่  
นายกฯไม่ได้กำกับเป็นพิเศษ เลาให้ที่ประชุม  
ครม.ฟังว่าเนื้อหาโดยสรุปในจดหมายเป็น  
อย่างไร

#### อ้างไม่ได้มีแค่ความเห็นธานินทร์

“เข้าใจว่านายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานคณะ  
กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ(กรธ.) ก็ได้รับจด  
หมายดังกล่าวเช่นกัน ซึ่งรัฐบาลอาจจะหยิบ  
ข้อเสนอใดข้อเสนอหนึ่งของนายธานินทร์มา  
พิจารณาและดำเนินการต่อไป อย่างไรก็ตาม  
ไม่ได้มีแค่ข้อเสนอของนายธานินทร์เท่านั้น  
ไม่ว่าใครส่งข้อเสนอมารัฐบาลก็รับพิจารณา  
แต่เหลือไม่เป็นข่าว” นายวิญญูกล่าว

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลเปิดเผยว่า  
ในการประชุมครม. เมื่อวันที่ 20 ต.ค.มีมติรับ  
ทราบ ในหนังสือขอรับความคิดเห็นและข้อ  
เสนอแนะเกี่ยวกับการร่างรัฐธรรมนูญของ  
นายมีชัยที่ทำถึงนายกฯ เพื่อที่กรธ.จะได้นำ  
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของครม.ไป  
ประกอบการพิจารณาการร่างรัฐธรรมนูญต่อไป  
ทั้งนี้ หนังสือของนายมีชัยเป็นการดำเนินการ  
ตามมาตรา 39/1 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญ  
ชั่วคราว ที่บัญญัติให้กรธ.รับฟังความคิดเห็น  
จากคสช. ครม. สนช. และประชาชน  
ภายในเวลาที่กรธ.กำหนด

#### เผยทุกเหล่าทัพมีศูนย์ไซเบอร์

ที่กระทรวงกลาโหม พล.อ.ประวิตร วงษ์

สุวรรณ รองนายกฯฝ่ายความมั่นคงและรมว.  
กลาโหม เรียกประชุมศูนย์แก้ไขปัญหาความ  
มั่นคงแบบบูรณาการ(สมบ.) โดยมีหน่วยงาน  
ที่เกี่ยวข้อง อาทิ กองทัพอากาศ กองทัพบก  
กองทัพอากาศ กองทัพเรือ สำนักงาน  
ตำรวจแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และ

□อ่านต่อหน้า 11

#### ●สวนปศุ. □ต่อจากหน้า 10

เทคโนโลยี เข้าร่วม

พล.อ.ปรีชา จันทร์โอชา ปลัดกระทรวง  
กลาโหม เปิดเผยว่า ทุกเหล่าทัพมีศูนย์  
ไซเบอร์ เพราะเราได้ให้ความสำคัญด้านนี้  
โดยมีหน้าที่ป้องกันภัยคุกคามภายนอก  
ประเทศ ติดตามสถานการณ์ ทั้งนอกประเทศ  
อาเซียน และในประเทศ ต้องทำอย่างจริงจัง  
ให้เป็นรูปธรรม ให้เป็นไปตามนโยบาย  
นายกฯ ในส่วนของกลาโหมก็มี โดยเฉพาะ  
ศูนย์แก้ไขปัญหาความมั่นคงแบบบูรณาการ  
โดยมีพล.อ.ประวิตรเป็นผอ.ศูนย์ดังกล่าว  
ดูแลครอบคลุมเรื่องไซเบอร์ด้วย เพราะมี  
กระทรวงไอซีทีมาร่วม หน่วยงานไซเบอร์  
ของกระทรวงกลาโหมตั้งอยู่สำนักงานปลัด  
กระทรวงกลาโหม ศรีสมาน

#### สภาเข้ม-ตรวจยับที่ประชุม 5 สาย

ผู้สื่อข่าวรายงานจากรัฐสภาว่า พล.อ.ปิ่น  
ทัด กาญจนวสิวัต หัวหน้าแผนกบริหารงาน  
กลาง คสช. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ คสช.  
เข้าตรวจพื้นที่ห้องประชุมรัฐสภา และห้อง  
รับรองนายกรัฐมนตรี ครม. และสมาชิกคสช.  
เพื่อเตรียมความพร้อมในการประชุมแม่น้ำ  
5 สาย ระหว่างครม. คสช. สภาขับเคลื่อนการ  
ปฏิรูปประเทศ(สปท.) สภานิติบัญญัติแห่ง  
ชาติ(สนช.) และคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ  
(กรธ.) ในวันที่ 28 ต.ค.นี้ นอกจากนี้ยัง  
วางมาตรการรักษาความปลอดภัยรอบพื้นที่  
รัฐสภา จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ตำรวจ 20 นาย  
เป็นหน่วยเคลื่อนที่เร็วดูแลความเรียบร้อย  
ภายนอกรัฐสภา ดำรวจสันติบาลดูแลความ  
ปลอดภัยโดยรอบพื้นที่อาคารรัฐสภา และ  
ตำรวจรัฐสภาดูแลความปลอดภัยในอาคาร  
รัฐสภา อย่างไรก็ตาม คณะเจ้าหน้าที่คสช.จะ  
เข้าตรวจสอบความพร้อมเรียบร้อยอีกครั้งในวันที่  
27 ต.ค.นี้ด้วย

#### พท.ย้ำกรธ.ต้องเปิดรับฟังทุกฝ่าย

วันเดียวกัน นายภูมิธรรม เวชชีย รัชชา

22 ตุลาคม 2558 หน้า 1, 10, 11 (4)

การเลขาธิการพรรคเพื่อไทย กล่าวว่าประธานกรร. ทำหนังสือถึงพล.ต.ท.วิโรจน์ เปาอินทร์ รักษาการหัวหน้าพรรคเพื่อไทย เมื่อวันที่ 19 ต.ค. ขอให้พรรคร่วมเสนอแนะข้อคิดเห็นต่อการร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่กรร.ดำเนินการ ซึ่งพรรคพร้อมให้ความร่วมมือแสดงความคิดเห็น โดยยังคงยึดหลักการที่พรรคเคยออกแถลงการณ์ ทั้งในส่วนที่เคยเสนอต่อ นายบรรศักดิ์ จูธรรม โอดีประธานกรร.ยกเว้น รวมทั้งแถลงการณ์ฉบับล่าสุด ยืนยันว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้จะต้องเปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่าย แก้ไขปัญหาของประเทศได้ ต้องเป็นประชาธิปไตยที่นานาชาติยอมรับ ทั้งนี้พรรคจะเสนอข้อคิดเห็นเป็นจดหมายเปิดผนึกส่งตรงถึงนายมีชัยได้ประมาณสัปดาห์หน้า

นายสามารถ แก้วมีชัย อดีตรองเลขาธิการในขณะทำงานติดตามการร่างรัฐธรรมนูญพรรคเพื่อไทย กล่าวว่าสำหรับข้อเสนอแนะร่างรัฐธรรมนูญที่นายมีชัยทำหน้าที่สื่อขอความเห็นในส่วนของพรรคนั้น พรรคจะยังคงยึดในหลักการเดิมที่เคยเสนอแนะถึงนายบรรศักดิ์ ไปก่อนหน้านั้น โดยจะเสนอเพิ่มเติมในประเด็นว่าหากฉบับใหม่ทำประชามติแล้วไม่ผ่าน ขอให้ร่างรัฐธรรมนูญปี 40 มาใช้เลือกตั้งแทน โดยปรับบทเฉพาะกาลเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ เพราะรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวไม่ได้กำหนดว่าหากประชามติไม่ผ่านแล้วจะดำเนินการอย่างไรต่อไป ทั้งนี้ เมื่อเลือกตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว ส.ส.ขึ้นมาร่างรัฐธรรมนูญใหม่

### ดึงองคมนตรีเกี่ยวข้องการเมือง

นายสามารถกล่าวว่า ส่วนที่นายธานีทร กฤษวิเชียร อดีตรองเลขาธิการพรรคเพื่อไทย เสนอแนะแนวทางการปฏิรูปถึงนายกฯนั้น ในรัฐธรรมนูญทุกฉบับกำหนดไว้ชัดเจนว่าไม่ให้องคมนตรีเข้ามาเกี่ยวข้องและต้องวางตัวเป็นกลางทางการเมือง แต่เรื่องที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับการเมืองอย่างชัดเจน ตนเห็นว่าเป็นเรื่องไม่เหมาะสม เพราะอาจนำไปสู่ความขัดแย้งได้

ที่รัฐสภา นายอมร วาณิชวิวัฒน์ โฆษกกรร. แถลงภายหลังการประชุมว่า ขณะนี้กรร. พิจารณาเนื้อหาในหมวดสิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย มาตรา 32-42 ซึ่งกรร.ยึดแนวนโยบายที่นายมีชัยได้วางกรอบไว้คือ ร่างรัฐธรรมนูญในแบบฉบับของกรร. อาจนำประเด็นที่มีอยู่เดิมไปบัญญัติไว้

ในหมวดใหม่หรือนำไปไว้ในส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องโดยตรง ซึ่งที่ผ่านมามีการกำหนดสิทธิหลายแบบของบุคคลที่อยู่ภายในรัฐนั้นๆ โดยสิทธิต่างๆ นี้ทางรัฐจะต้องดูแล เช่น การได้รับการดูแลเอาใจใส่สวัสดิการด้านต่างๆ ซึ่งที่พรรคดูแลเอาใจใส่สวัสดิการด้านต่างๆ เป็นหน้าที่ของรัฐที่ควรมีให้กับประชาชนหรือบุคคลในรัฐมากกว่า ไม่ควรเป็นเรื่องของสิทธิ จึงย้ายประเด็นดังกล่าวไปอยู่ในหมวดใหม่ที่จะบัญญัติขึ้นคือ หมวดหน้าที่ของรัฐ ที่รัฐต้องดำเนินการจัดการสวัสดิการและเรื่องต่างๆ ให้กับประชาชน

### กรร. ยืนยันไม่ปิดกั้นความคิดของสมาชิก

นายอมรกล่าวว่า ประเด็นดังกล่าว สมาชิกกรร. ให้ความสำคัญของนักวิชาการที่เขานำ

เสนอผ่านคณะกรรมการปฏิรูปการเมืองของสปช. ว่าในอดีตผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนำประโยชน์ของงบประมาณ ซึ่งเป็นเงินภาษีไปวางแผนนโยบาย และอ้างว่าเป็นนโยบายของตัวเอง ซึ่งข้อเท็จจริงมันเป็นที่ที่รัฐต้องจัดการดูแลให้กับประชาชนที่อยู่ภายในรัฐนั้น ดังนั้น เพื่อป้องกันปัญหาของการเมืองแบบอ้างนำสิ่งที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญไปเป็นนโยบายของพรรคการเมือง จึงบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของรัฐโดยตรง ทั้งนี้ประเด็นที่จะเป็นหน้าที่ของรัฐประกอบด้วย การศึกษา สาธารณสุข สวัสดิการทางสังคม การเดินทาง เสรีภาพการรวมกลุ่มของประชาชน การสงเคราะห์ผู้พิการ เป็นต้น

นายอมรกล่าวว่า จากนี้กรร.จะหารือนอกกรอบ เนื่องจากกรร.ตั้งอนุกรรมการขึ้นมาหลายชุด เพื่อให้กระบวนการทำงานไม่เสียเวลา จึงเปิดให้กรร.แต่ละคนได้พูดคุยร่วมกันก่อนจะเข้าประชุมกัน ส่วนการลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นของประชาชนร่วมกับสนช. ในวันที่ 31 ต.ค.และ 1 พ.ย.นั้น เบื้องต้นยังไม่ชัดเจนว่าจะมีสมาชิกกรร.ร่วมลงพื้นที่ด้วยหรือไม่ เนื่องจากทราบว่ากรร.หลายคนคิดภารกิจ แต่กรร.จะไม่ปิดกั้นการรับฟังความคิดเห็นจากสนช. หากมีโอกาสหรือกรร.คนใดไม่คิดภารกิจก็ควรร่วมลงพื้นที่ไปด้วยในโอกาสต่อไป

### 'วัฒนา'ชี้แจงโครงการจำนำข้าว

วันเดียวกัน นายวัฒนา เมืองสุข แกนนำพรรคเพื่อไทย อดีตร.พ.พาณิชย์ กล่าวถึงโครงการรับจำนำข้าวว่า ขอให้ข้อมูลเกี่ยวกับ

โครงการนี้เพื่อให้สังคมได้ข้อมูลพินิจพิจารณาว่า เป็นโครงการประชานิยมที่ทำความเสียหายให้ประเทศอย่างย่อยยับอย่างที่อีกฝ่ายกล่าวหาหรือไม่ หรือเป็นการสมคบคิดของอีกฝ่ายเพื่อทำลาย น.ส.ยิ่งลักษณ์และพรรคเพื่อไทย โดยชี้แจงเป็น 9 ข้อ สรุปว่า โครงการรับจำนำข้าวเป็นโครงการเพื่อประโยชน์สาธารณะด้านเศรษฐกิจ ไม่ใช่โครงการเพื่อการพาณิชย์ที่ไม่สามารถเอากำไรขาดทุนมาวัดคั่งที่หลายฝ่ายรวมทั้ง ป.ป.ช.พยายามบิดเบือนวัตถุประสงค์โครงการ

นายวัฒนาเปรียบเทียบโครงการจำนำข้าวกับโครงการประกันราคาพืชผลทางการเกษตรในรัฐบาลประชาธิปไตย ว่ามีข้อดีเสียต่างกัน การประกันราคาให้ชาวนาขายข้าวเปลือกกับโรงสีเอง หากขายได้ต่ำกว่าราคาประกันรัฐจะชดเชยส่วนที่ขาดแต่ไม่เกินตันละ 2,000 บาท ข้อดีคือรัฐไม่ต้องแบกรับความเสี่ยงเรื่องราคา การขายและการเก็บรักษา ผลักภาระให้ชาวนาไปแบกรับความเสี่ยงแทน ข้อเสียคือชาวนาไม่มีโอกาสที่จะได้รับเงินค่าข้าวเปลือกที่ตันละ 10,000 บาท ตามที่รัฐประกันไว้ โครงการรับจำนำข้าวกำหนดราคาประกันข้าวเปลือกเข้าไว้ที่ตันละ 15,000 บาท ชาวนาต้องจำนำและส่งมอบข้าวเปลือกไว้กับรัฐ ข้อดีคือชาวนาไม่ต้องแบกรับความเสี่ยงด้านราคา และจะได้รับเงินค่าข้าวเปลือกตามราคาที่รัฐกำหนด ข้อเสียคือรัฐเป็นผู้แบกรับความเสี่ยงด้านราคา มีภาระในการเก็บรักษาและการระบายสินค้าที่รับจำนำไว้

### โอนตรงเข้าบัญชีชาวนา-ไม่มีหล่น

นายวัฒนาระบุว่า ธ.ก.ส.เป็นผู้จ่ายเงินค่าข้าวเปลือกให้กับชาวนา โดยโอนเงินผ่านบัญชีของชาวนาที่เปิดไว้กับธนาคาร เงินที่รัฐบาลจ่ายให้กับชาวนาไม่ว่าจะเป็นโครงการอะไรก็ตามล้วนทำตามวิธีนี้ ชาวนาได้รับเงินตามโครงการที่รัฐช่วยเหลือทุกบาททุกสตางค์ ไม่มีมีการตกหล่น จึงตอบข้อกล่าวหาของป.ป.ช.ที่อ้างว่าโครงการนี้ผู้ได้รับประโยชน์เป็นเพียงบุคคลบางกลุ่ม ไม่ครอบคลุมเกษตรกรอย่างทั่วถึงซึ่งเป็นเรื่องเท็จ โครงการประกันราคา 2 ปี จ่ายเงินให้ชาวนา 130,455 ล้านบาท เป็นการจ่ายขาดที่รัฐไม่ได้ข้าวเปลือกกลับมาและชาวนาได้รับเงินไม่เกินตันละ 2,000 บาท ส่วนโครงการรับจำนำข้าว 3 ปี จ่ายเงินให้กับชาวนาไป 870,018 ล้านบาท รัฐได้ข้าวเปลือกมาเป็นการแลกเปลี่ยนและชาวนาได้เงินค่า

22 ตุลาคม 2558 หน้า 1, 10, 11 (5)

ข้าวเปลือกตันละ 15,000 บาท

นายวัฒนาระบุด้วยว่า หลังการช่วยชาวนาจากนั้นเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่ต้องระบายข้าวสารที่รับจำนำไว้เพื่อลดการสูญเสียให้มากที่สุด เพราะการระบายต้องเป็นไปตามราคาตลาด จึงได้ราคาต่ำกว่าตอนรับซื้อหรือรับจำนำทั้งสิ้นซึ่งเป็นเรื่องปกติ เนื่องจากอึ้งนานสินค้าก็จะยิ่งเสื่อมสภาพมากขึ้นจะขายให้เท่าทุนหรือสูงกว่าที่รับซื้อมาย่อมเป็นไปได้ เช่น รัฐบาลนี้รับซื้อจากชาวนาสวนยางที่กิโลกรัมละ 63.15 บาท แต่ขายให้จีนกิโลกรัมละ 42 บาท ต่ำกว่าที่รับซื้อมากิโลกรัมละ 21 บาท โดยไม่รวมค่าฝากเก็บหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ขายไป 200,000 ตัน ก็จะขาดทุนอย่างน้อย 4,200 ล้านบาท หรือที่รัฐบาลนี้ประมูลขายข้าว 11 ครั้ง 4.66 ล้านตัน ได้เงินมา 5.06 หมื่นล้านบาท เท่ากับขาดทุนไปอย่างน้อย 6.52 หมื่นล้านบาท

### ชี้ถ้าผิด-มาร์คกับบิกถูกผิดด้วย

“การที่รัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์จ่ายเงินจากโครงการประกันราคาข้าวไป 1.3 แสนล้านบาท หากจะนำเอาเรื่องขาดทุนมาเป็นเหตุฟ้องร้องดำเนินคดีกับนายกฯยังลักษณ์

แล้วก็ต้องดำเนินคดีกับพล.อ.ประยุทธ์และนายอภิสิทธิ์ด้วยเช่นกัน” นายวัฒนากล่าว

นายวัฒนากล่าวว่า โครงการรับจำนำข้าวให้ผลประโยชน์กับชาวนาสูงสุด ส่งผลดีมายังระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ จึงเป็นคำตอบที่เหตุใดพรรคประชาธิปัตย์และฝ่ายที่อยู่ตรงข้ามพรรคเพื่อไทยคัดค้านและพยายามทุกวิถีทางที่จะล้มเลิกโครงการรับจำนำข้าว เพราะยังชาวนาได้รับการดูแลปกป้องผลประโยชน์มากขึ้นเท่าไร พวกเขาจะยิ่งหมดโอกาสที่จะกลับมามากขึ้นเท่านั้น คนในฐานะอดีต ร.ม.ว.พาณิชย์ยืนยันว่าถ้าเราได้กลับมาเป็นรัฐบาลจะเลือกที่จะแบกรับภาระความเสี่ยงเรื่องราคาไว้แทนชาวนาด้วยการดำเนินโครงการรับจำนำข้าวต่อไป

### มาร์คได้ปชป.ขัดแย้ง-ถกชายหมู่

ที่พรรคประชาธิปัตย์ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณีอดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ ออกมาเปิดเผยการตรวจสอบหลายกรณีในการบริหารงานของกรุงเทพมหานครว่า อดีตส.ส.ได้มารายงานการตรวจสอบให้ทราบแล้ว ถือเป็นการทำงานที่ตรวจสอบตามปกติ ยืนยันว่าไม่ใช่ความขัดแย้ง ตนจะนัดม.ร.ว.สุชมพันธุ์

บริพัตร ผู้ว่าฯกทม. มาหารืออีกครั้ง ทราบว่ากลับจากมาเลเซียแล้ว

เมื่อถามว่าตรงนี้ถือเป็นความขัดแย้งกันเองภายในพรรคหรือไม่ นายอภิสิทธิ์กล่าวว่าไม่ใช่ และในพรรคไม่มีความขัดแย้งใดๆ กรณีนี้มีคนร้องเรียนเข้ามาก็ต้องทำหน้าที่ตรวจสอบตามปกติ

### วิลาศบี 2 รองผู้ว่าฯอีก-ทำออกทีวี

ด้านนายวิลาศ จันทรพิทักษ์ อดีตส.ส. กทม. พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณี 2 รองผู้ว่าฯกทม. ซึ่งแจ้งเรื่องการบริหารงานและการเดินทางไปต่างประเทศว่า ตนขอเชิญ 2 รองผู้ว่าฯกทม. มาออกรายการโทรทัศน์พร้อมกับคน ช่องไหนก็ได้ให้เลือกมาเพราะเดี๋ยวจะหาว่าตนเดียดมิข้อมูลกับรายการ จะได้ไม่ต้องพูดกันคนละที่และตอบคำถามให้ตรงประเด็น ทั้งกรณีไปต่างประเทศปีละครั้งขอให้เอาพาสปอร์ตส่วนตัว(เล่มแดง) และพาสปอร์ต ราชการ(เล่มสีน้ำเงิน) ทุกเล่มที่มีมาด้วย นอกจากนี้จะได้ชี้แจงถึงการจัดซื้อที่สื่อไม่โปร่งใสในโครงการต่างๆ ด้วย

“ทราบว่ามีรายการทีวีหลายช่องติดต่อไป รองผู้ว่าฯกทม. ทั้ง 2 แต่ได้รับคำตอบเหมือนกันคือยังไม่พร้อม ผมก็ไม่อยากไปพูดซ้ำในรายการทีวีต่างๆ ผมจะได้เอาเวลาไปทำงานตรวจสอบข้อร้องเรียนอื่นๆ อีก ยืนยันว่ากรณีนี้ไม่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ภายในพรรค เพราะเป็นการทำหน้าที่ตรวจสอบตามข้อร้องเรียนที่ได้รับเอกสารและข้อมูลมา” นายวิลาศ กล่าว

### ชายหมู่ป้อ-ไม่ทำสงครามวาจา

ที่ศาลาว่าการกทม. ม.ร.ว.สุชมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าฯกทม. กล่าวถึงกรณีอดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ เข้าพบนายอภิสิทธิ์เพื่อรายงานเรื่องกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(ซีซีทีวี)ของกทม. ที่มีปัญหาเรื่องประสิทธิภาพและเรื่องราคา เพื่อให้เกิดความโปร่งใสพร้อมให้ปลัดรองผู้ว่าฯกทม. ที่ดูแลกล้องซีซีทีวีว่ามีหน่วยงานและองค์กรตรวจสอบหลายองค์กร แต่จะให้มาทำสงครามวาจาไม่ทำ เพราะเป็นคนทำงาน ถ้าพบว่าเป็นจริงก็ให้องค์กรมาตรวจสอบ ตนพร้อมให้ความร่วมมือ แต่ขณะนี้ยังไม่มียกเลิกโครงการตรวจสอบ มีเพียงการกล่าวหาลอยๆ เท่านั้น

ผู้ว่าฯกทม.กล่าวว่า ยืนยันว่าไม่มีปัญหากับพรรคประชาธิปัตย์ ตนกับหัวหน้าพรรคโทรทัศน์ฯสายตรงกันตลอด อีกทั้งเพิ่งกลับ

จากประชุมผู้นำอาเซียน เมื่อคืนวันที่ 20 ต.ค.ด้วย ส่วนการปลดรองผู้ว่าฯกทม.นั้นหัวหน้าพรรคตอบไปแล้วว่าขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้ว่าฯกทม. ซึ่งก็ตามนั้น

### งง-จะขอตรวจพาสปอร์ตกันหรือ

ส่วนที่นายวิลาศขอทำดูพาสปอร์ตของรองผู้ว่าฯกทม. ที่เดินทางไปต่างประเทศบ่อยนั้น ม.ร.ว.สุชมพันธุ์กล่าวว่า เป็นเรื่องส่วนตัวรองผู้ว่าฯ กทม. เวลาไปต่างประเทศก็เสนอเรื่องผ่านมาอยู่แล้ว บ้านเมืองเรียบร้อยแล้วยังจะมาตรวจพาสปอร์ตเลยหรือขอให้เคารพการทำงานด้วย อีกทั้งการไปต่างประเทศบ่อยครั้ง งานไม่ได้เสียหาย อยากรู้ก็ตาม ไม่อยากตอบได้ เพราะต้องการทำงานถ้าอยากตรวจสอบก็เชิญมาตรวจสอบได้ทันที

นายชุมพล สำเภาพล รองผู้ว่าฯกทม. กล่าวว่า การเดินทางไปราชการต่างประเทศสามารถตรวจสอบได้ที่กองการต่างประเทศ สำนักปลัดกรุงเทพฯ ส่วนการเดินทางไปต่างประเทศส่วนตัวก็เป็นเรื่องส่วนตัว

นายอมร กิจเชวงกุล รองผู้ว่าฯ กทม. กล่าวว่า ตนไม่มีอะไรจะพูด เพราะทางนั้นพูดไปหมดแล้ว แต่ขอให้ผู้นำข้อเท็จจริงไปตรวจสอบ

### สภากทม.ขยับสอบปมข้อสงสัย

ที่ศาลาว่าการ กทม. ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภากรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรณีที่เกิดขึ้นเป็นเพียงการกล่าวหาจากภายในกลุ่มการเมืองพรรคเดียวกันเอง แต่สร้างความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของกทม.มาก ดังนั้น สภาจะตรวจสอบปมปัญหาที่เกิดขึ้น เพราะมีคณะกรรมการรับผิดชอบติดตามการทำงานของฝ่ายบริหารและฝ่ายประจำ เช่น คณะกรรมการศึกษา โยธา จราจร และสาธารณสุข ครอบคลุมทุกหน่วยงานของกทม. คณะกรรมการแต่ละชุดมีสิทธิ์เรียกผู้เกี่ยวข้องมาตรวจสอบวิธีจัดซื้อจัดจ้างในกรณีที่มีข้อสงสัย ส่วนการเดินทางไปต่างประเทศ ส่วนใหญ่ในกรณีที่จำเป็นหรือถูกรับเชิญเท่านั้น ไม่ใช่หนีออกนอกไปทั่วไป ควรยึดนโยบายของรัฐบาลที่พยายามลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศทุกหน่วยงาน

“ความเสียหายเกิดขึ้นกับกทม. ในภาพรวม ดังนั้นผู้เสียหายจะต้องชี้แจงข้อเท็จจริงให้เกิดความโปร่งใสด้วย ส่วนจะเป็นเกมการเมืองหรือไม่ ควรไปทำความเข้าใจในพรรคให้เรียบร้อย ทั้งนี้ สภากทม.จะติดตามตรวจสอบต่อไป” ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์กล่าว

## รัฐเตรียมทุ่มหมื่นล้านช่วยสวนยาง-บิบบ้างเงินสำรองแก้วิกฤต (22/10/2558)

**รัฐเตรียมทุ่ม 1 หมื่นล้าน ช่วยเหลือชาวสวนยางรายย่อย "มนต์ชัย" ชี้เป็นการช่วยเหลือในการปรับตัว ไม่ได้นำส่วนต่างต้นทุนกับราคาซื้อขายมาเป็นตัวพิจารณาหลัก พร้อมวางแผนไขต้องนำเงินฝากธนาคารตามเปอเซ็นต์ของเงินช่วยเหลือนาน 4 ปี เพื่อให้เกิดความยั่งยืน**

ดร.มนต์ชัย พินิจจิตรสมุทร ประธานคณะกรรมการพิจารณาส่วนต่าง ของ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผย "ประชาชาติธุรกิจ" ว่าที่ประชุมคณะทำงานปลาย สัปดาห์ที่ผ่านมา มีมติตั้งคณะทำงานชุดเล็กพิจารณาเชิงลึกช่วยเหลือชาวสวนยาง โดยที่ประชุม ได้ให้แนวทางศึกษาว่า รัฐบาลจะช่วยเหลือโดยใช้งบประมาณ 1 หมื่นล้านบาท แก่ชาวสวนยาง รายย่อยที่มีสวนยางเฉลี่ยครอบครัวละ 15 ไร่ โดยพิจารณาจากต้นทุนเกษตรกรรวมกำไรใน อัตรา 10-15-30% อัตราใดอัตราหนึ่ง

"ที่เสนอต่อคณะทำงานมีทั้งเสนอให้ช่วยเหลือไร่ละ 799 บาท และไร่ละ 1,000 บาทเศษ ช่วย ชาวสวนยางรายย่อย ที่ปรับตัวไม่ทันกับราคาอย่างที่ตกต่ำ โดยนำส่วนต่างต้นทุนการผลิตกับ ราคาตลาดที่ซื้อขายมาประกอบการพิจารณา หากนำส่วนต่างราคาต้นทุนการผลิตกับราคาตลาด มาพิจารณาเป็นหลัก เกษตรกรอาจคาดหวังมากเกินไป จะช่วยเหลือเพื่อปรับตัวเป็นหลัก"

เพื่อให้เกิดความยั่งยืน ทางคณะทำงานจะเสนอคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) กำหนดเงื่อนไขชาวสวนยางที่ได้รับการช่วยเหลือว่า เมื่อได้รับเงินช่วยเหลือไปแล้วจะต้องนำ เงินส่วนหนึ่งไปฝากธนาคารตามสัดส่วนเป็นเวลา 4 ปี เพื่อให้เกิดความยั่งยืน หากปีใดราคาเกิด ตกต่ำกว่าปกติ อาจงดเว้นไม่ต้องฝากเงินกับธนาคาร ปีใดราคาปกติ ต้องนำเงินฝากธนาคาร ตามที่กำหนด

ที่ผ่านมา รัฐบาลช่วยเหลือชาวสวนยางที่ประสบกับปัญหาราคายางตกต่ำ 2 ครั้ง ครั้งแรกปี 2556 ช่วยเหลือชาวสวนยางไร่ละ 2,500 บาท ครอบครัวละไม่เกิน 25 ไร่ และปีที่ผ่านมาให้เงิน ชดเชย 1,000 บาท/ไร่ ครอบครัวละไม่เกิน 15 ไร่ 42 จังหวัด เกษตรกรเป้าหมาย 8.5 แสน ครัวเรือน พื้นที่ 8.2 ล้านไร่ วงเงิน 8,500 ล้านบาท

นายไพรัช แจ่มชุม ประธานสัมพันธ์สมาคมเครือข่ายชาวสวนยาง 14 จังหวัดภาคใต้ เปิดเผยว่า ไม่ เห็นด้วยหากรัฐบาลจะให้เงินสนับสนุนไร่ละ 1,000 บาท และแนวทางให้เงินกู้ยืม เพราะที่ผ่านมา นอกจากไม่ประสบความสำเร็จแล้วยังเพิ่มหนี้ ต้องการให้รัฐส่งเสริมแปรรูปยางพาราเป็น ผลิตภัณฑ์ใช้ภายในประเทศ โดยสนับสนุนสถาบันเกษตรกรยางพาราร่วมกับโรงงาน อุตสาหกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ เช่น ยางปูพื้นทั้งนำไปสร้างถนน สนามกีฬา และให้กระทรวง องค์กรบริหารส่วนจังหวัดเทศบาล องค์กรบริหารส่วนตำบล เข้ามาใช้บริการ ส่วนที่รัฐจะช่วยเหลือแก้ปัญหาเฉพาะหน้า เช่น ถ้าช่วยจริงควรให้ไร่ละ 3,000 บาท โดยให้ เจ้าของสวน 2,000 บาท/ไร่ และลูกจ้างกรีดยาง 1,000 บาท/ไร่ จึงได้ทั่วถึง และต้องได้รับถึง ชาวสวนยางพาราที่ไม่เอกสารสิทธิ์ด้วย

ที่มา หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ (วันที่ 21 ตุลาคม 2558)



22 ตุลาคม 2558 หน้า 3

# สาระกิด การเมือง

## ☐ เทพมื่นล้านอุ้มยางพารา

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานฯ ได้ขยายเวลาโครงการส่งเสริมอาชีพเสริมของเกษตรกรชาวสวนยางพาราไปจนถึงปลายปีนี้ และเพิ่มวงเงินขึ้นอีก 2 พันล้านบาท จาก 1 หมื่นล้านบาท

22 ตุลาคม 2558 หน้า 7

## ภัยแล้งจุดภาคเกษตรไตรมาสลด5%

**สศก.เผยภัยแล้งจุดเศรษฐกิจการเกษตร**  
ไตรมาส 3 ลดลงเกือบ 5% สาขาพืช ประมง และ  
บริการทางการเกษตรลดลงหนัก คาดทั้งปี  
หดตัว3.3-4.3% ขณะที่ดัชนีราคาสินค้าเกษตร  
เดือนก.ย.ยังลดลง เหตุผลผลผลิตออกสู่ตลาดมาก  
นายสุรพงษ์ เจียสกุล เลขาธิการสำนักงาน  
เศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยถึงภาวะ  
เศรษฐกิจการเกษตรไตรมาส 3 ปี 2558 (ก.ค.-  
ก.ย.) พบว่าลดลง4.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน  
ของปี 2557 เป็นการลดลงต่อเนื่องจากช่วง  
ครึ่งแรกของปี 2558

ปัจจัยหลักทำให้ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร  
ในไตรมาส 3 หดตัว ยังคงเป็นปัญหาภัยแล้ง  
ส่งผลกระทบต่อการผลิตทางการเกษตรตั้งแต่  
ช่วงต้นปีนี้ ประกอบกับในช่วงเดือนพ.ค.2558  
เป็นช่วงต้นฤดูเพาะปลูกหลายพื้นที่ของประเทศ  
ยังคงประสบภาวะฝนทิ้งช่วง ทำให้ปริมาณน้ำ  
ใช้การได้ใน 4 เดือนหลัก มีน้ำไม่เพียงพอต่อ  
การทำเกษตร สร้างความเสียหายต่อการ  
เพาะปลูกพืชหลายชนิด โดยเฉพาะข้าวนาปี  
สำหรับการผลิตสาขาปศุสัตว์ ยังขยายตัว  
ได้ต่อเนื่องตามความต้องการของตลาดทั้งใน  
และต่างประเทศที่เพิ่มขึ้น ผู้บริโภคมีความ  
เชื่อมั่นในสินค้าปศุสัตว์ของไทย เนื่องจากระบบ  
การเลี้ยงที่ได้มาตรฐานและสินค้ามีคุณภาพ  
ส่วนสาขาประมง การผลิตกุ้งทะเลเพาะเลี้ยง  
ออกสู่ตลาดมากขึ้น เนื่องจากปัญหาโรค  
ตายด่วน (EMS) คลี่คลายลง รวมถึงการบังคับ  
ใช้กฎหมายประมงเคร่งครัด ทำให้ผลผลิต  
สัตว์น้ำที่จับได้ลดลง

นายคณิต ลิขิตวิทย์ รองเลขาธิการ  
สศก. กล่าวว่า หากจำแนกแต่ละสาขา พบว่าสาขา  
พืช ไตรมาส 3 ปี 2558 ลดลง 7.2% เมื่อเทียบกับ  
ช่วงเดียวกันปี 2557 พืชที่ผลผลิตลดลง  
ได้แก่ข้าว สับปะรดโรงงาน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
ปาล์มน้ำมัน ลำไย มังคุดและเงาะ เนื่องจาก  
สถานการณ์ภัยแล้ง สาขาปศุสัตว์ ในไตรมาส  
3 ปี 2558 ขยายตัว 2.2% เทียบกับช่วงเดียวกัน  
ปี 2557

สินค้าหลักทั้งไก่เนื้อ สุกร ไข่ไก่ และ

น้ำมันดิบ มีผลผลิตเพิ่มขึ้นจากการเพิ่มปริมาณ  
การผลิต เพื่อรองรับความต้องการบริโภคของ  
ตลาดที่ยังคงเพิ่มขึ้น ประกอบกับระบบการผลิต  
ที่ได้มาตรฐานและมีการเฝ้าระวังและควบคุม  
โรคได้ดี สาขาประมง ไตรมาส 3 ปี 2558 ลดลง  
1.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2557 โดย  
ปริมาณสัตว์น้ำที่นำขึ้นท่าเทียบเรือในภาคใต้  
ในเดือนก.ค.2558 มีปริมาณ 11,542.30 ตัน  
ลดลงจาก 19,278.70 ตัน ในช่วงเดียวกันของ  
ปี 2557 หรือลดลง40.1%

สำหรับแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจการ  
เกษตรปี 2558 คาดว่าจะลดลงอยู่ในช่วง 3.3-  
4.3% สาขาการผลิตที่ลดลง ได้แก่ สาขาพืช  
และสาขาบริการทางการเกษตร สาขาปศุสัตว์  
สาขาประมง และสาขาป่าไม้ ขยายตัวเพิ่มขึ้น

นายสุรพงษ์ กล่าวถึงภาพรวมราคา  
สินค้าเกษตร เดือนก.ย.2558 พบว่า ลด  
ลง 3.49% เมื่อเทียบกับเดือนส.ค.ที่ผ่านมา  
สินค้าที่มีราคาปรับตัวลดลง ได้แก่ข้าวโพด  
เลี้ยงสัตว์ และยางพารา โดยข้าวโพดเลี้ยง  
สัตว์ ราคาลดลงเนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาด  
มากกว่าเดือนที่ผ่านมา และยางพาราลดลงตาม  
ทิศทางตลาดล่วงหน้า TOCOM และ SICOM  
สินค้าที่ราคาปรับตัวสูงขึ้น ได้แก่ ปาล์ม  
น้ำมัน สุกร ไก่เนื้อและไข่ไก่ โดยปาล์มน้ำมัน  
ราคาสูงขึ้นตามทิศทางตลาดล่วงหน้าเอเชีย  
สุกร ไก่เนื้อ และไข่ไก่ ราคาสูงขึ้นเพราะผลผลิต  
ออกสู่ตลาดน้อยกว่าเดือนที่ผ่านมา

ทั้งนี้ หากเปรียบเทียบดัชนีราคาสินค้า  
เกษตรเดือนก.ย. 2558 กับเดือนก.ย.ปี 2557  
พบว่า ลดลง 4.64% สินค้าที่มีราคาปรับตัวลดลง  
ได้แก่ ยางพารา สุกร ไก่เนื้อ และไข่ไก่ โดย  
ยางพาราราคาลดลง เนื่องจากเศรษฐกิจโลก  
ยังคงชะลอตัว โดยเฉพาะจีนซึ่งเป็นผู้นำเข้า  
รายใหญ่มีเศรษฐกิจชะลอตัวต่อเนื่อง ประกอบกับ  
ราคาน้ำมันดิบตลาดโลกปรับตัวลดลง

22 ตุลาคม 2558 หน้า 8

## “บึกตู่” ไล่บี้ทางหลวง-คมนาคม ผูกถนนยางพาราเลิกแจกเงิน

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีกล่าวในการประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) ว่า ที่ประชุม กนย. ได้หารือเรื่องการพัฒนาและปฏิรูปโครงสร้างของการผลิตและจำหน่ายยางพาราให้มีความยั่งยืน จะได้ไม่เกิดข้อขัดแย้งรวมถึงการสร้างความเข้มแข็ง การปรับต้นทุนการผลิต การตลาดและการใช้อย่างในประเทศซึ่งได้สั่งการให้กรมทางหลวงและกระทรวงคมนาคม พิจารณาการใช้อย่างพาราไปใช้เป็นส่วนผสมยางมะตอยในการสร้างถนน โดยให้ไปพิจารณาว่าถนนเส้นใดบ้างต้องการใช้อย่างพารา เนื่องจากที่ผ่านมามีการใช้ในประเทศเพียง 10% เท่านั้น .

“ปัญหาเรื่องยางล้อรถยนต์ที่ทำให้ราคายางพาราตกลงนั้นเกิดจากราคาน้ำมันที่ลดลง ทำให้มีการใช้ยางสังเคราะห์แทน เพราะราคาถูกกว่าใช้ยางจากธรรมชาติ ส่วนเรื่องการชดเชยเงินให้ชาวสวนยางถือว่า เราทำผิดข้อตกลงขององค์การการค้าโลก จึงไม่สามารถทำได้ ดังนั้น ต้องหามาตรการอื่นช่วยสร้างความเข้มแข็งให้ชาวสวนยางช่วยเหลือตัวเองได้ เมื่อกาลยางตกเช่น การปลูกพืชเสริมและการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น”

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า โครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยเพื่อประกอบอาชีพเสริมที่รัฐบาลดำเนินการมาก่อนหน้านี้วงเงิน 10,000 ล้านบาท มีชาวสวนยางให้ความสนใจจำนวนมาก จากที่ตั้งเป้าไว้ 30,000 ราย ขณะนี้มีเกษตรกรสนใจ 50,000 ราย โดยอาจจะเสนอขอเพิ่มวงเงินส่วนนี้อีก 2,000 ล้านบาท.

22 ตุลาคม 2558 หน้า 5



Thailand

## นายกฯ ประชุมช่วยชาวสวนยาง



นายกรัฐมนตรีประชุมด่วนถก ข้อเสนอของชาวสวนยาง พร้อมทั้งหาแนวทางอื่นช่วยเหลืออีกด้าน

เมื่อวานนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ หลังจากเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาที่ประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ และผู้แทนเกษตรกร องค์กรเกษตรกร และเครือข่ายด้านยางพาราทั่วประเทศ ได้มีการหารือใน 2 หัวข้อหลัก คือ แนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา และการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาแนวทางออกในการช่วยเหลือเกษตรกรสวนยาง

โดยหลังประชุม นายกรัฐมนตรี ระบุว่า ได้รับความพอใจจากทุกฝ่าย และไม่มีข้อขัดแย้ง พร้อมเดินทางสร้างความเข้มแข็งให้ชาวสวนยางพารา และเตรียมสนับสนุนการใช้ยางพาราในประเทศให้มากขึ้น แต่รัฐบาลจะไม่ชดเชยส่วนต่างราคาอย่าง เพราะจะส่งผลกระทบต่อข้อตกลงองค์การการค้าโลก

ด้านนายสุนทร รักษรงค์ ผู้แทนเกษตรกรสวนยาง ย้ำพอใจผลประชุมวันนี้ และจะกลับไปรวบรวมปัญหา หรือความต้องการของชาวสวนยางเพื่อเสนอที่ประชุม พร้อมชี้ว่าชาวสวนยางมีสิทธิ์เคลื่อนไหวตามรัฐธรรมนูญ

22 ตุลาคม 2558 หน้า 6

## ยางพะเยาคึกคัก เร่งส่งออกไปจีน

พะเยา - นายสาย อินคำ ประธานเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนยางพาราพะเยา เผยว่า ขณะนี้เกษตรกรผู้ปลูกยางในภาคเหนือตอนบนต่างเร่งแปรรูปยางเพื่อส่งออก ไปประเทศจีน หลังพ่อค้าจีนสั่งนำเข้ายางครบจำนวน 250 ตัน เบื้องต้นแบ่งโควตาของพะเยา จำนวน 100 ตัน ที่เหลือ 150 ตันกระจายไปยังจังหวัดลำปาง เชียงราย น่าน โดยจะนำมารวมกันและแปรรูปส่งขึ้นเรือที่ท่าเรือเชียงแสน จ.เชียงราย ก่อนล่องเรือต่อไปยังประเทศจีน

นายสายกล่าวต่อว่า อยากให้รัฐบาลกระจายโควตายางพาราจากภาคเอกชนมาให้แก่เครือข่ายวิสาหกิจฯ และกลุ่มสถาบันเกษตรกรที่มีศักยภาพดำเนินการส่งออก และเชิญกลุ่ม 5 เสือ ผู้ค้าส่งออกยางพารา มาหารือเรื่องการกำหนดราคาขายพาราทั่วประเทศ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร

22 ตุลาคม 2558 หน้า B 11

## ข้าวโพด-ยาง จุดดัชนีสินค้า ราคาร่วง3%

**พรุ่งนี้** สศก.เผยข้าวโพด-  
ยางราคาร่วง จุดดัชนีสินค้า  
เกษตรเดือน ก.ย. ร่วง 3.49%

นายสุรพงษ์ เจียสกุล  
เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจ  
การเกษตร (สศก.) เปิดเผย  
ว่า ภาพรวมราคาสินค้าเกษตร  
ซึ่งวัดจากดัชนีราคาสินค้าเกษตร  
ประจำเดือน ก.ย. พบว่าลดลง  
3.49% จากเดือน ส.ค. โดยสินค้า  
ที่ราคาปรับตัวลดลง ได้แก่  
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และยางพารา  
โดยในส่วนของข้าวโพดเลี้ยง  
สัตว์ราคาลดลงเนื่องจากผลผลิต  
ออกสู่ตลาดมากกว่าเดือนที่ผ่าน  
มา และยางพาราราคาลดลง  
ตามทิศทางตลาดล่วงหน้า

ขณะเดียวกัน สินค้าที่มี  
ราคาปรับตัวสูงขึ้น ได้แก่ ปาล์ม  
น้ำมัน สุกกร ไก่เนื้อ และไข่ไก่  
โดยปาล์มน้ำมันราคาสูงขึ้นตาม  
ทิศทางตลาดล่วงหน้ามาเลเซีย  
สุกกร ไก่เนื้อ และไข่ไก่ ราคาสูง  
ขึ้นเนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาด  
น้อยกว่าเดือนที่ผ่านมา ขณะที่  
ความต้องการมีมากขึ้นในช่วง  
เทศกาลสารทจีน

ทั้งนี้ ภาพเศรษฐกิจ  
การเกษตรในไตรมาส 3 พบว่า  
หดตัว 4.9% เมื่อเทียบกับช่วง  
เดียวกันของปีก่อน จากปัญหา  
ภัยแล้งซึ่งกระทบต่อผลผลิต  
การเกษตรตั้งแต่ช่วงต้นปี ส่วน  
แนวโน้มภาวะเศรษฐกิจการเกษตร  
ปีนี้ คาดว่าจะติดลบอยู่ในช่วง  
3.3-4.3% โดยสาขาการผลิตที่  
หดตัวลง ได้แก่ สาขาพืชและ  
บริการทางการเกษตร ■

22 ตุลาคม 2558 หน้า 23

ราคายาง				
ประจำวันที่ 21 ตุลาคม 2558				
หน่วย : บาท/กก.				
ราคายางส่งออก F.O.B. ส่งมอบ				
ชนิด	พฤศจิกายน 2558 ธันวาคม 2558			
	กรุงเทพฯ ส่งขลาง กรุงเทพฯ ส่งขลาง			
ยางแผ่นรมควัน				
ชั้น 1	47.55	47.3	47.75	47.5
ชั้น 2	46.95	46.7	47.15	46.9
ชั้น 3	46.4	46.15	46.6	46.35
ชั้น 4	46.1	45.85	46.3	46.05
ชั้น 5	45.65	45.4	45.85	45.6
ยางแท่ง				
STR5L	48	47.75	48.2	47.95
STR20	44.65	44.4	44.85	44.6
น้ำยางข้น 60%	31.75	31.5	31.95	31.7
(Concentrated Latex 60%)				
ที่มา : สำนักตลาดยางพารา สถาบันวิจัยยาง				



การยางแห่งประเทศไทย (กยท) บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 0-2433-2222 [www.rubber.co.th](http://www.rubber.co.th).

22 ตุลาคม 2558 หน้า 8



**เอ็นพีแอลพุ่ง:** นายลักษณะ วจนานวัช ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานของ ธ.ก.ส. ในรอบ 6 เดือนของปี 2558 ระหว่างเดือน เม.ย.-ก.ย.2558 ปรากฏว่า ยอดหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (เอ็นพีแอล) ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสิ้นปีบัญชี 2557 ที่ระดับ 3.38% หรือประมาณ 30,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ ระดับ 5.66% หรือประมาณ 50,000 ล้านบาท หรือมีอัตราเพิ่มขึ้นประมาณ 20,000 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ เช่น ยางพารา และข้าว ขณะที่ปัญหารักษาแล้งในช่วงที่ผ่านมา ก็ส่งผลให้เกษตรกรมีปัญหา ในเรื่องการเพาะปลูกทำให้รายได้เกษตรกรลดลง.



22 ตุลาคม 2558 หน้า 22

## ราคายางพาราในประเทศไทยยังลดลง

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้สรุปภาพการณ์ผลิต การตลาดยางพารา ณ ปัจจุบันว่า ราคายางแผ่นดิบมีทิศทางปรับตัวลดลง เนื่องจากจากนักลงทุนมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก หลังจากประเทศผู้ใช้จ่ายรายใหญ่หลายราย เช่น จีน สหรัฐ ยุโรป และญี่ปุ่น ยังคงรายงานข้อมูลเศรษฐกิจที่ย่ำแย่อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งภาวะฝนตกหนักในหลายพื้นที่ปลูกยางของไทย ทำให้อุปทานยางออกสู่ตลาดน้อย

สำหรับราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 1 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 41.78 บาท ลดจาก 42.00 บาท ของสัปดาห์ที่แล้วกิโลกรัมละ 0.22 บาท หรือร้อยละ 0.52 2.ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 2 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 41.28 บาท ลดจาก 41.50 บาท ของสัปดาห์ที่แล้วกิโลกรัมละ 0.22 บาท หรือร้อยละ 0.53 3.ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 3 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 40.78 บาท ลดจาก 41.00 บาท ของสัปดาห์ที่แล้วกิโลกรัมละ 0.22 บาท หรือร้อยละ 0 4.ยางก้อนคละ ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 20.88 บาท ลดจาก 20.89 บาท ของสัปดาห์ที่แล้วกิโลกรัมละ 0.01 บาท หรือร้อยละ 0.05 5.เศษยางคละ ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 18.62 บาท เพิ่มขึ้นจาก 18.46 บาท ของ



สัปดาห์ที่แล้ว กิโลกรัมละ 0.16 บาท หรือร้อยละ 0.876.น้ำยางสดคละ ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 37.65 บาท ลดจาก 38.78 บาท ของสัปดาห์ที่แล้วกิโลกรัมละ 1.13 บาท หรือร้อยละ 2.91

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 5 และยางแผ่นดิบคละ ราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี. ชื่อขายช่วงหน้าส่งมอบเดือนพฤศจิกายน 2558 ณ ท่าเรือกรุงเทพ ยางแผ่นรมควันชั้น 1 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 50.08 บาท เพิ่มขึ้นจาก 49.25 บาท ของสัปดาห์ที่แล้วกิโลกรัมละ 0.83 บาท หรือร้อยละ 1.69 2.ยางแผ่นรมควันชั้น 3 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 48.93 บาท เพิ่มขึ้นจาก 48.10 บาท ของสัปดาห์ที่แล้วกิโลกรัมละ 0.83 บาท หรือร้อยละ 1.73 3.น้ำยางข้น ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 33.15 บาท ลดจาก 33.74 บาท ของสัปดาห์ที่แล้วกิโลกรัมละ 0.59 บาท หรือร้อยละ 1.75

ณ ท่าเรือสงขลา ยางแผ่นรมควันชั้น 1 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 49.83 บาท เพิ่มขึ้นจาก 49.00 บาท ของสัปดาห์ที่แล้วกิโลกรัมละ 0.83 บาท หรือร้อยละ 1.69 ยางแผ่นรมควันชั้น 3 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 48.68 บาท เพิ่มขึ้นจาก 47.85 บาท ของสัปดาห์ที่แล้วกิโลกรัมละ 0.83 บาท หรือร้อยละ 1.74

น้ำยางข้น ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 32.81 บาท ลดจาก 33.58 บาท ของสัปดาห์ที่แล้วกิโลกรัมละ 0.77 บาท หรือร้อยละ 2.30.

22 ตุลาคม 2558 หน้า 1, 2 (1)

# TRUBBต่างชาติจ้องฮุบไฮซีชันหนุน Q4 พิคสุด

**ทันหุ้น** - TRUBB เนื้อหอมกลุ่มทุนฝรั่ง-ไทยสนใจร่วมหุ้น ลุ้นผนึกทุนจีนอัดพลาซงกำลังผลิตแกร่ง แคมสล็อตเข้าถือหุ้น TRUBB งานนี้ TRUBB ขึ้นแท่นหุ้นอนาคตไกล ซึ่งราคาผ่านจุดต่ำสุด หนุนผลงานปี 2559 เทิร์นอะราวด์ ราคาทำปึกที่ 3.11 บาท รับสอยเข้าพอร์ต ด้าน “วรเทพ วงศ์สุทธิกุล” โชว์ผลงานไตรมาส 3/2558 สดใส >>> **อ่านหน้า 2**



วรเทพ วงศ์สุทธิกุล

## TRUBB (ต่อจากหน้า 1)

ไฮซีชันหนุนงบไตรมาส 4/2558 สดพิค

นายวรเทพ วงศ์สุทธิกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเทคซ์คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ TRUBB เปิดเผยกับ “หนังสือพิมพ์รายวันทันหุ้น” ว่าปัจจุบันมีกลุ่มทุนในประเทศและต่างประเทศหลายรายให้ความสนใจขอเจรจาเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ ซึ่งบริษัทเองก็เปิดกว้างในการเจรจาอยู่แล้ว

### ● ผลงาน Q3 สดใส

ส่วนทิศทางไตรมาส 3/2558 ยังเติบโตได้ดีเมื่อเทียบกับไตรมาส 2/2558 ที่มีกำไรสุทธิที่ 15.27 ล้านบาท รายได้รวม 2.21 พันล้านบาท และ ไตรมาส 3/2557 ที่ขาดทุนสุทธิ 106.37 ล้านบาท รายได้รวม 2.81 พันล้านบาท อย่างไรก็ตาม ผลประกอบการไตรมาส 4/2558 จะเติบโตสูงสุดแห่งปี เพราะเป็นช่วงฤดูกลางขาย (ไฮซีชัน) รวมถึงบริษัทเริ่มให้ความสำคัญกับฐานลูกค้าใหม่ๆ มากขึ้น

โดยปัจจุบันสัดส่วนรายได้ของบริษัทแบ่ง

เป็น กลุ่มน้ำยางชั้น 72.59% ยางแท่ง 14.76% ผลิตภัณฑ์ยาง 11.47% และอื่นๆ ซึ่งแบ่งเป็นการผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าให้กับผู้ประกอบการในไทยประมาณ 60% ส่งออกไปยังต่างประเทศอีกราว 40% อาทิ ประเทศจีน มาเลเซีย เกาหลีใต้ ปากีสถาน อินเดีย และ ยุโรป เป็นต้น

พร้อมกันนี้บริษัทมีกำลังการผลิตรวมในประเทศอยู่ที่ 2.5 แสนตันต่อปี และมีการใช้กำลังการผลิตแบบสม่ำเสมอ (Active) ประมาณ 1.7-2 แสนตันต่อปี ซึ่งกำลังผลิตส่วนเกินที่เหลือน่าจะเพียงพอเพื่อรองรับความต้องการจากลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ

### ● ลุยตลาด AEC

ทั้งนี้บริษัทอยู่ระหว่างการศึกษาเรื่องการลงทุนกำลังผลิตโรงงานในประเทศเมียนมาเพิ่มเติม จากปัจจุบันมีกำลังการผลิตราว 1,000 ตัน เพื่อรองรับการจัดส่งสินค้าไปยังประเทศจีน ตลอดจนช่วยลดต้นทุนการดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้น

ล่าสุดเมื่อปี 2556 บริษัทได้ขยายการลงทุนไปในประเทศอาเซียน (AEC) ซึ่งได้ก่อตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ชื่อ “Myanmar Thai Rubber Joint Corporation Limited” ในสาธารณรัฐแห่ง

สหภาพเมียนมา ทุนจดทะเบียน 80 ล้านบาท บริษัทถือหุ้นในสัดส่วน 64% บริษัทดังกล่าวดำเนินธุรกิจบริหารสวนยางพารา โรงรมควันยางแผ่น และโรงงานน้ำยางข้นในเมืองมะริด จังหวัดทวาย ซึ่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมามีจุดเด่นด้านการเกษตร โดยมีสวนยางพาราที่สามารถสนับสนุนการจัดทำวีดีอุบยางพาราในอนาคต และเพื่อสิทธิประโยชน์ด้านภาษีจากการลงทุนในเขต AEC และเป็นบริษัทแรกที่ได้รับใบอนุญาตส่งเสริมการลงทุนด้านธุรกิจยางพาราจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

### ● ล้างขาดทุน-กลุ่มทุนจ้อง

สำหรับทั้งปี 2558 มั่นใจจะสามารถพลิกเป็นกำไร เพราะแค่ 6 เดือนแรกบริษัทสามารถทำกำไรสุทธิได้แล้วที่ 22.33 ล้านบาท เทียบกับทั้งปี 2557 ที่ขาดทุนสุทธิ 123.37 ล้านบาท พร้อมกันนี้บริษัทจะเร่งเดินหน้าขยายธุรกิจอย่างเต็มกำลัง เพื่อนำกำไรจากผลการดำเนินงานไปล้างขาดทุนสะสมให้ได้ในที่สุด ซึ่งปัจจุบันบริษัทขาดทุนสะสมอยู่ที่ 129.28 ล้านบาท


นักวิเคราะห์บริษัทหลักทรัพย์แห่งหนึ่ง กล่าวว่า ฝ่ายวิจัยแนะนำ “ซื้อสะสม” หุ้น TRUBB ปัจจุบัน

ปัจจัยพื้นฐานเริ่มฟื้นตัว และจะเริ่มกลับมา “เทิร์นอะราวด์” ในปี 2559 รวมถึงยังมีปัจจัยบวกที่นำติดตาม ซึ่งจะสนับสนุนให้กำไร รายได้ และราคาหุ้นเติบโตอย่างมีนัยสำคัญในอนาคต



การยางแห่งประเทศไทย (กยท) บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 0-2433-2222 www.rubber.co.th.

22 ตุลาคม 2558 หน้า 1, 2 (2)

อาทิ การร่วมทุนกับกลุ่มทุนจีนเพื่อขยายกำลังการผลิต ซึ่งกลุ่มทุนนี้มีโอกาสเข้ามาถือหุ้น TRUBB ด้วย, ราคายางพาราในตลาดโลกเริ่มมีแนวโน้มฟื้นตัว และน่าจะฟื้นจุดต่ำสุดแล้ว ประกอบกับปริมาณการส่งออกของบริษัทยังเติบโตได้เป็นอย่างดีโรงงานในเมียนมาจะสร้างยอดโดดเด่นในอนาคต และปัจจุบันราคายังต่ำกว่ามูลค่าทางบัญชี (Book Value) ที่ระดับ 2.39 บาท  
แนะนำ “ซื้อ” 



22 ตุลาคม 2558 หน้า 14 (1)

## คณะเกษตร มข.นำองค์ความรู้งานวิจัยสู่ชุมชน หวังพัฒนาอาชีพมั่นคงอย่างยั่งยืน



คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นสถาบันการศึกษาทางด้านเกษตรศาสตร์แห่งแรกในภูมิภาค ที่ดำเนินการสอนนักศึกษาในภาควิชาต่างๆ เพื่อผลิตบัณฑิตทางการเกษตรให้ได้รับความรู้ความสามารถในด้านเกษตรทั่วไป มีความสามารถเฉพาะสาขา และมีหน้าที่ดำเนินงาน วิจัยทางการเกษตร เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการ อันจะเป็นประโยชน์ทั้งต่อการสอน การพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาระดับการเกษตรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตลอดเวลา 51 ปี แห่งการก่อตั้งคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมกับการสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อ พ.ศ.2507 คณาจารย์นักวิจัยของคณะได้นำองค์ความรู้จากผลงานวิจัยที่โดดเด่นออกมาให้บริการวิชาการแก่สังคมอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง



ประชาชนในภาคอีสานเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรได้รับความรู้ที่สามารถนำไปพัฒนาอาชีพ ยกระดับรายได้ ผู้ประกอบอาชีพด้านการเกษตรให้สามารถมีความเป็นอยู่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

ผศ.ดร.กิริยา สังข์ทองวิเศษ หัวหน้าโครงการฝึกอบรม เปิดเผยว่า หลังจากที่ทีมอาจารย์นักวิจัยจากคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ทุ่มเทกำลังใจกำลังกาย



ลงพื้นที่ฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ได้รับการวิจัยแล้วสู่ชุมชน 4 จังหวัดภาคอีสาน ตามโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณของโครงการบริการ



22 ตุลาคม 2558 หน้า 14 (2)



วิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยขอนแก่น และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ โดยมี รศ.ดร.ไชยณรงค์ นาวานุเคราะห์ เป็นที่ปรึกษาโครงการ ในช่วงระหว่างวันที่ 25 สิงหาคม 2558 ถึงวันที่ 26 กันยายน 2558

“การจัดการฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับชุมชนในครั้งนี้ มีทีมคณาจารย์ร่วมลงพื้นที่จัดกิจกรรมส่งเสริมฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยสู่ชุมชน ให้กับเกษตรกรชาวสวนยางพารา จำนวน 4 จังหวัด ได้แก่ อำเภอกอสุ่มพิสัย จังหวัดมหาสารคาม อำเภวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ และอำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ” ซึ่งได้นำเทคนิคการจัดการสวนยางพาราอย่างยั่งยืน โดยการเลือกใช้พันธุ์ยางพารา การจัดการปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมี การป้องกันกำจัดศัตรูพืช ได้แก่ วัชพืช โรค และแมลงที่สำคัญของยางพารา อย่าง

ปลอดภัย เทคนิคการขยายพันธุ์ด้วยมูคูล่า แบบไม้อาศัยเพศ ด้วยวิธีการตัดชำ ซึ่งเป็นถั่วคลุมดินอายุยาว และใช้ปลูกคลุมหน้าดินในสวนยางพารา เพื่อลดอัตราการสูญเสียน้ำของพื้นที่ปลูกยางพารา เก็บรักษาความชื้นดิน และช่วยเพิ่มธาตุอาหาร เช่น ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และอินทรีย์วัตถุ

เทคนิคการเปิดกรีดยางพาราแบบสองหน้า เพื่อลดอัตราการเกิดอาการหน้ายางแห้ง และช่วยเพิ่มพื้นที่ในการเปิดกรีดน้ำยางพารา พร้อมทั้งได้ศึกษาการจัดการการตลาด และปัญหาที่มีผลกระทบต่อการผลิตและการตลาดยางพาราของเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา เพื่อให้เกษตรกรได้รับความรู้รอบด้าน และสามารถวางแผนการประกอบอาชีพด้านสวนยางพาราอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ยังได้ให้ความรู้แก่เกษตรกรในด้านการเลี้ยงโคเนื้อและกระบืออีกด้วย

สนใจ นามสุดตา



22 ตุลาคม 2558 หน้า 13

## สหกรณ์การเกษตรหัวหินส่งเสริมอาชีพสมาชิก พร้อมนำเอาเทคโนโลยี Coop Hub มาใช้



กว่า 30 ปี ที่สหกรณ์การเกษตรหัวหิน จำกัด แห่งนี้ ได้สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับสมาชิก โดยสหกรณ์การเกษตรหัวหินได้รับจัดตั้งเป็น สหกรณ์ประเภทสหกรณ์การเกษตร เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2521 เพื่อแก้ไขปัญหาเงินทุนในการ ประกอบอาชีพ การขายผลผลิตทางการเกษตรที่ได้ ราคาต่ำ โดยมีสมาชิกแรกตั้ง 176 คน แบ่งสมาชิก เป็น 9 กลุ่ม มีทุนดำเนินงานสรกตั้ง 160 หุ้น เป็นเงิน 14,600 บาท

เมื่อตั้งเป็นสหกรณ์แล้วจึงดำเนินการด้าน ธุรกิจสินเชื่อ โดยเปิดวงเงินกู้กับธนาคารเพื่อ การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส.ตั้งแต่ ปี 2522 มีวงเงินกู้ยืมเครดิตเงินสด 1,800,000 บาท ปลดปล่อยสมาชิกกู้ 130 ราย เป็นเงิน 1,400,000 บาท โดยใช้นุคคลค่าประกันกันเองซึ่งเป็นบุคคลภายใน กลุ่ม ดำเนินธุรกิจมา 5 ปี แต่ไม่ประสบผลสำเร็จ เท่าที่ควรเนื่องจากสมาชิกยังขาดความรู้ความเข้าใจ อีกทั้งคณะกรรมการส่วนใหญ่ในขณะนั้นยังเข้าใจว่า รัฐบาลต้องคอยช่วยเหลือสหกรณ์ในหลายๆด้าน

ปัจจุบันสหกรณ์การเกษตรหัวหิน จำกัด ได้ ดำเนินการให้บริการแก่สมาชิก 4 ด้าน ประกอบด้วย 1.การให้บริการด้านสินเชื่อ โดยการให้เงินกู้แก่สมาชิก สหกรณ์ฯ ซึ่งสหกรณ์ฯจะจัดหาเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำมาให้ สมาชิกกู้เพื่อลงทุนทำการเกษตร ทั้งนี้สหกรณ์ฯมี สินเชื่อ 3 ประเภท 1.เงินกู้ระยะสั้น / 2.เงินกู้ระยะ กลาง / และ 3.เงินกู้ระยะยาว การพิจารณาเงินกู้จะใช้ เวลาดำเนินการไม่เกิน 7 วัน เพื่อให้ทันต่อความ ต้องการของสมาชิก 2.การให้บริการด้านเงินฝาก เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกรู้จักคุณค่าและประโยชน์ของการ ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯมีการให้สมาชิกฝากเงิน 2 ประเภท คือ 1.ประเภทเงินฝากออมทรัพย์ / และ 2.ประเภทเงินฝากออมทรัพย์ชนิดพิเศษ 3.การให้บริการด้านสินเชื่อ สหกรณ์ฯจะจัดหา

วัสดุการเกษตรที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร เช่น ปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช เมล็ดพันธุ์และสิ่งของจำเป็น มาจำหน่ายกับสมาชิก และ 4.การให้บริการด้าน ธุรกิจการขาย การรวบรวมผลผลิตของสมาชิก ทำให้เกิดอำนาจต่อรอง ผลผลิตจะขายได้ในราคา ที่สูงขึ้น สมาชิกไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบ ทั้งนี้สห กรณ์ฯได้ดำเนินการรวบรวมผลผลิตทางการเกษตร ของสมาชิกคือ สับปะรด อ้อย และยางพารา จากสมาชิก โดยสหกรณ์ฯจะจ่ายเงินเฉลี่ยคืนกับ สมาชิกไม่เกินร้อยละ 5 ด้อยอดรวบรวมผลผลิตการ ดำเนินงานที่ผ่านมาของสหกรณ์ฯนั้นมีการล้มลุกคลุก กลานจนสามารถยืนขึ้นได้อย่างเข้มแข็ง เพราะหลาย ฝ่ายต่างช่วยเหลือซึ่งกันและกัน อีกทั้งเจ้าหน้าที่ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้ามาให้คำปรึกษา ใน วิธีการของสหกรณ์ที่ถูกต้อง จนในปัจจุบันสหกรณ์ การเกษตรหัวหินเป็นที่พึ่งที่สมาชิกต่างให้ความไว้วางใจ นอกจากจะให้ความมั่นคงด้านอาชีพแล้ว สหกรณ์แห่งนี้ยังมีสวัสดิการต่างๆให้กับสมาชิก อีกทั้งสหกรณ์ฯได้นำเอาโปรแกรมของกรมตรวจบัญชี สหกรณ์ เข้ามาใช้ในการบริหารงาน ทำให้เจ้าหน้าที่ สามารถทำงานได้รวดเร็วและมีความถูกต้อง อีกทั้ง มีโครงการนำร่องในการนำเอาโปรแกรม คือ อป ฮับ (Coop Hub) เพื่อให้สมาชิกและประชาชนทั่วไป เข้าตรวจสอบดูข้อมูลเกี่ยวกับการเงิน หรือ ข้อมูล ทั่วไปของสหกรณ์ฯว่าเป็นอย่างไร

ความสำเร็จของสหกรณ์การเกษตรหัวหิน จำกัด ที่ได้สร้างประโยชน์ทั้งทางเศรษฐกิจและ สังคม ให้กับสมาชิกและครอบครัว รวมทั้งชุมชน ภายใต้อาณัติของคณะกรรมการดำเนินการ และฝ่ายจัดการที่ยึดหลักธรรมาภิบาล และความ โปร่งใสในการดำเนินกิจการต่างๆของสหกรณ์ ตามความต้องการของสมาชิก สิ่งที่ทำให้สหกรณ์ การเกษตรหัวหิน จำกัด แห่งนี้ประสบความสำเร็จ คือ การร่วมแรงร่วมใจของทุกฝ่าย ทั้ง สมาชิก คณะกรรมการดำเนินการ และฝ่ายจัดการ ที่รู้ บทบาทหน้าที่ของตนเอง ช่วยเหลือเกื้อกูลและ ร่วมกันขับเคลื่อนสหกรณ์แห่งนี้ ให้เดินไปสู่เป้าหมายที่จะสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับสมาชิกทุกคน เพื่อประโยชน์ของมวลสมาชิกและชุมชน